

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 10/2021

001. PHAN HƯƠNG/ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh// Quân khu 2/ Số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (19/10/1946-19/10/2021) - Tr.19

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề chiến lược về QP-AN và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó, việc xây dựng nền QPTD được các cấp, các ngành, LLVT và toàn dân chăm lo, đạt kết quả quan trọng.

Trước hết, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, tập trung xây dựng toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận KVPT, chú trọng thế trận quân sự, “thế trận lòng dân”. Trên cơ sở đó, tỉnh đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng KVPT phù hợp với đặc điểm của tỉnh. Để LLVT thực sự làm nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng SSCĐ từng bước được nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đến nay, lực lượng bộ đội thường trực đã được sắp xếp kiện toàn biên chế tổ chức theo quy định của Quân khu và Bộ Quốc phòng, các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ đủ 100% quân số. Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% các nội dung đều đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lực lượng DQTV được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, hoạt động hiệu quả. Lực lượng DBĐV được quản lý chặt chẽ, đăng ký sắp xếp đúng quy định; hằng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Các hoạt động diễn tập tác chiến KVPT, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, tìm kiếm cứu nạn được thực hiện đúng kế hoạch. Trong đó, năm 2021, tỉnh Điện Biên được Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập KVPT, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu với tỉnh thành lập Ban Tổ chức diễn tập, các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị các văn kiện, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập bảo đảm chất lượng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với các ban, sở, ngành địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, huy động nguồn lực xây dựng các công trình chiến đấu, công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng có tính lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu khi tình huống xảy ra. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối

tượng được phân cấp tổ chức thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, kết quả hằng năm đạt 100% khá, giỏi. Công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ gia đình có công, gia đình chính sách... được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, trước những diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19 bùng phát, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng chức năng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các điểm cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Với phương châm “4 tại chỗ” và khả năng bảo đảm cao nhất cho phòng, chống dịch, các đơn vị đã tổ chức tiếp nhận hàng nghìn công dân về cách ly theo chỉ đạo của cấp trên đúng quy định. Công tác tiếp nhận và quản lý người cách ly tại các đơn vị trong thời gian qua được vận hành nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an toàn và chu đáo. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong bảo đảm phục vụ tại các khu cách ly đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển KT-XH, đồng thời là cơ sở vững chắc cho LLVT tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV.

002. MẠNH TUỜNG/ Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra các đơn vị, địa phương// Quân khu 2.- Số 1158 kỳ 4 tháng 10-2021.- Ngày 28/10/2021 - Tr.1+3

Ngày 15-10, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu tiến hành kiểm tra công tác QS-QP tại các huyện: Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Nậm Pồ và thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên).

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu; các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện theo đúng kế hoạch; tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác QS-QP. Thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Tư lệnh Quân khu chia sẻ với những khó khăn của các địa phương, đồng thời yêu cầu, các đơn vị cần chú trọng làm tốt công tác quản lý, xây dựng thao trường bắn, thao trường huấn luyện chính quy, thống nhất. Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với PTTĐ quyết thắng trong đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, địa bàn an toàn.

003. PHẠM KIÊN/ Đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo ở Điện Biên - Đồng lòng sống "tốt đời, đẹp đạo" - Bài 1: “Lá bùa mê” nguy hại và bài học an dân// Trích nguồn báo Quân đội nhân dân.- Số 21728.- Ngày 04/10/2021 - Tr.1+2

Lợi dụng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế, thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh các thủ đoạn tuyên truyền về tà đạo, gây mê tín dị đoan; lợi dụng vấn đề tôn giáo để lôi kéo tham gia hoạt động lập “Nhà nước Mông”...

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên nhất quán xác định: Giải quyết bài toán an sinh xã hội là biện pháp căn cơ đầu tiên để đẩy lùi tà đạo.

Tà đạo và hệ lụy

Đón chúng tôi tại trụ sở làm việc từ sáng sớm, ông Giàng A Ly, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) vui vẻ cho biết: “Khi hay tin các anh tới tìm hiểu về sự xâm nhập của tà đạo, địa phương nóng lòng chờ đợi, chuẩn bị tài liệu, họp dân bản mấy hôm nay. Tôi muốn qua báo chí, dân bản biết rõ sự nguy hại của tà đạo, đừng nghe theo lời đường mật của những kẻ chống phá trên mạng xã hội, rồi từ bỏ phong tục truyền thống”.

Không còn e dè, mặc cảm, anh Vàng A Sinh, 32 tuổi, ở bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, thấy mình thật may mắn vì sớm nhận ra bộ mặt thật của kẻ xấu. Sinh tâm sự rất cởi mở: "Năm 2017, gia đình tôi và khoảng 20 hộ dân được nhóm người lạ tuyên truyền rằng nhà nào không có tiền để làm nhà, mua trâu, bò sẽ được “Bà cô Dợ” giúp đỡ. Tôi tin là thật, nhận tiền và làm theo “Bà cô Dợ”, rủ gia đình, hàng xóm tụ tập để chuẩn bị thành lập nhà nước riêng, rồi quay phim gửi ra nước ngoài. Sau này, tôi mới biết việc làm này là xấu. Cuối năm 2018, tôi đã quay trở về với đạo cũ của mình là Tin lành Liên hữu Cơ đốc”.

Không chỉ riêng Mường Nhé, từ năm 2015, địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện hai tà đạo hết sức nguy hiểm là “Giê Sùa” và “Bà cô Dợ”. Các đối tượng cầm đầu lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền trực tuyến và chỉ đạo, điều hành hoạt động; liên tục đăng tải, tán phát các bài viết xuyên tạc Kinh thánh. Bản chất của hai tà đạo này là mê tín dị đoan, hoang đường, lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia, tập hợp lực lượng ly khai tự trị lập nhà nước riêng, gây chia rẽ giữa bà con dân tộc Mông với các dân tộc khác.

Lý giải nguồn cơn tà đạo xâm nhập, Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho rằng, các đối tượng đã lợi dụng đời sống nhân dân khu vực biên giới khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế để tuyên truyền, lôi kéo. Tà đạo xâm nhập, phát triển ở Điện Biên đã gây ra nhiều hệ lụy như: Tranh chấp đất đai, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để giải bài toán khó, từ Trung ương đến cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn giải pháp và có chung nhận định: Phải giải quyết tốt công tác an sinh xã hội cho dân bản, đó là giải pháp căn cơ trước tiên để giữ dân.

Lo ăn no, mặc ấm để giữ dân, an dân

Đúng như lời giới thiệu của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, giờ đây, bản Huổi Khon, xã Nậm Kè đã thay đổi hơn trước rất nhiều. Con đường từ Quốc lộ 4H vào trung tâm bản Huổi Khon 1 đã được nâng cấp bê tông nới dài tới các ngõ xóm. Chỉ tay về ngôi nhà xây kiên cố, anh Giàng A Du, Phó điểm nhóm đạo Tin lành, bản Huổi Khon 1, chia sẻ: “Bản mình giờ có cả công ty xây dựng

về làm nhà, làm đường và tạo công ăn việc làm cho dân bản như lái máy, đổ bê tông. Hằng năm, dân bản được chính quyền hỗ trợ trâu, bò, lợn giống để tăng gia sản xuất. Bản có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cỏ chít, trồng cà phê... Cuộc sống ổn định rồi, mình không đi đâu nữa”.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quang Hưng quả quyết: “Một khi dân đã có cơm no, áo ấm thì chắc chắn sẽ tuân thủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bỏ ngoài tai những lời rủ rờ, chèo kéo. Từ quan điểm đó, nhiều chủ trương, giải pháp mới đã được Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành; nhiều cách làm thiết thực được triển khai tại các vùng đồng bào có đạo ở Điện Biên”.

Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/ NQ-CP ngày 27-12-2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ, huyện Mường Nhé đã tổ chức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao cho hơn 17.000 hộ dân. Sau 9 năm triển khai thực hiện Quyết định số 79/QĐ-TTg, ngày 12-1-2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đến nay, địa phương đã bố trí, sắp xếp được 3.537/3.625 hộ; đầu tư xây dựng 160/284 công trình cơ sở hạ tầng tại các điểm bản; hỗ trợ làm nhà ở, lương thực, mua sắm dụng cụ sinh hoạt cho người dân. Từ năm 2019, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi và phát động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ và Mường Nhé. Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng quân đội, công an, đoàn thể đã giúp dân bản ổn định cuộc sống, sản xuất, hạn chế di cư tự do.

Sống "tốt đời, đẹp đạo"

Cuộc sống vật chất được nâng lên, đi cùng với đó là chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo cũng được các cấp quan tâm. Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 10-6-2016 về tăng cường lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng đối với công tác tôn giáo, địa phương đã tạo điều kiện và hướng dẫn các điểm nhóm đạo đăng ký sinh hoạt tập trung theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Cũng như nhiều giáo dân thuộc nhóm đạo Tin lành của bản Si Ma 2, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, sáng chủ nhật hằng tuần, anh Giàng A Khứ, 24 tuổi, gác việc nương rẫy để tham gia sinh hoạt điểm nhóm đạo. Anh Khứ cho biết: “Trước đây, khi chưa đăng ký hoạt động, nhóm đạo chỉ sinh hoạt tại nhà, chậ chội và không được bài bản. Bây giờ thì khác rồi, nhà hành lễ rộng rãi, thành kính, trang nghiêm, ai cũng vui mừng”.

Nhà cầu nguyện của bản Si Ma 2 là căn nhà gỗ rộng 200m², chia làm 3 gian, nằm trên con dốc cao, ngay trung tâm của điểm bản. Ông Giàng Hồng Sinh, phụ trách nhóm đạo, trực tiếp giảng đạo, cho biết: "Điểm nhóm có gần 200 tín hữu Tin lành được cấp phép từ năm 2016. Chúng tôi có giáo lý, giáo luật, hiến chương nên được Nhà nước cấp phép sinh hoạt. Mỗi buổi sinh hoạt, bà con đến đông đủ để nghe giảng về lòng yêu kính Chúa, yêu thương con người, chăm chỉ làm ăn, không vi phạm pháp luật". Ông Sinh cũng cho biết, vào những dịp lễ, tết, chính quyền đến tặng quà bà con giáo dân. Khi xảy ra dịch Covid-19, bộ đội và cán bộ xã đến từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn giãn cách, tặng khẩu trang cho giáo dân".

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, chủ trương của tỉnh là động viên các nhóm đạo đủ điều kiện đăng ký sinh hoạt để chấp hành nghiêm túc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Trước thời điểm tháng 6-2019, Điện Biên có khoảng 30% điểm nhóm Tín lành đăng ký hoạt động. Tháng 10-2019, Điện Biên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo và thống nhất các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc cấp phép cho các tổ chức Tín lành đủ điều kiện để thành lập điểm, nhóm. Đến ngày 15-6-2020 đã có 302/412 điểm nhóm đăng ký hoạt động, chiếm tỷ lệ gần 74%, đây là một tín hiệu đáng mừng. Đồng quan điểm trên, Đại tá Tráng A Tủa cho biết: "Từ khi có Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến nay, việc sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của bà con rất thuận lợi, dần đi vào nề nếp, ổn định. Đến nay, tỉnh Điện Biên đã có 12.104 hộ với 68.396 người theo 3 tôn giáo: Tín lành, Công giáo, Phật giáo; sinh hoạt ở 396 điểm nhóm, trong đó, hoạt động chủ yếu là đạo Tín lành. Bà con giáo dân được đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước".

Vấn đề đặt ra là đến nay, tỉnh Điện Biên còn hơn 250 điểm nhóm đạo Tín lành chưa được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Bên cạnh đó, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng cầm đầu tà đạo ngày càng tinh vi, phức tạp. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp vẫn còn nhiều phần việc phải tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết triệt để, hiệu quả trong thời gian tới.

004. PHẠM KIÊN/ Đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo ở Điện Biên - Đồng lòng sống "tốt đời, đẹp đạo" - Bài 2: Đồng thuận, tránh xa tà đạo// Quân đội nhân dân.- Số 21729.- Ngày 05/10/2021 - Tr.1+2

Để đồng bào tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, tránh xa các tà đạo, tỉnh Điện Biên đã huy động cả hệ thống chính trị tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và khẳng định những kết quả tích cực.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để gần dân

Không phải ngẫu nhiên mà một thời gian dài, các hoạt động tà đạo ở huyện Mường Nhé lại diễn ra mạnh mẽ, gây mất an ninh, trật tự địa bàn. Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Nhé thẳng thắn thừa nhận, ngoài lý do đời sống dân bản khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế, thì kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ làm công tác tôn giáo khi giải quyết các sự vụ, sự việc còn gặp lúng túng, hiệu quả chưa cao; công tác nắm tình hình có lúc, có nơi chưa sâu, chưa kịp thời, nhất là công tác quản lý đối tượng hoạt động tuyên truyền lập "Nhà nước Mông".

Nhiều cán bộ địa phương cho rằng, muốn giúp đồng bào có cuộc sống ấm no, đầy lùi được tà đạo cũng như nhiều vấn đề nổi cộm khác, thì cần phải có ánh sáng từ các nghị quyết của Đảng dẫn đường chỉ lối. Thời gian qua, Mường Nhé rất chú trọng công tác xây dựng, củng cố và phát triển Đảng ở cơ sở, nhất là khu vực có đông đồng bào theo đạo. Nhiệm kỳ qua, huyện đã xóa được 38 bản trắng đảng viên, thành lập mới 75 chi bộ thôn bản, kết nạp hơn 1.200 đảng viên. Hằng năm, Huyện ủy mở nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đảng viên mới, trong đó lồng ghép các chuyên

đề với nội dung về dân tộc, tôn giáo và các chính sách đối với lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Huyện ủy thành lập ban chỉ đạo công tác tôn giáo, thành viên là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị, thủ trưởng cơ quan phụ trách lĩnh vực và theo dõi các xã về hoạt động tôn giáo.

Đồng chí Pờ Diệu Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé cho hay: "Để nghe dân nói, làm dân tin, các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng, giao lưu nhân ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc tới các chức sắc tôn giáo. Hằng năm, huyện tổ chức các hội nghị, các buổi gặp mặt, giao lưu với các chức sắc tôn giáo để nghe trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tạo không khí cởi mở, hòa nhập. Điều đáng mừng là hoạt động tôn giáo của huyện Mường Nhé đã dần đi vào nền nếp, ổn định. Hiện nay, có 9/11 xã với 70 bản có người theo tôn giáo, 70 điểm nhóm đã được cấp phép đăng ký sinh hoạt tập trung".

Đến xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, chúng tôi nghe nhiều người tấm tắc khen ngợi anh Cháng A Dung, Bí thư chi bộ bản Phìn Hồ, người giáo dân trẻ tuổi nhưng năng nổ, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động dân bản đẩy lùi tà đạo. Bản Phìn Hồ có hơn 90% người Mông theo đạo và đã được đăng ký hoạt động. Năm 2018, Chi bộ bản Phìn Hồ được thành lập, hiện nay, chi bộ đã có 3 đảng viên là người theo đạo. Để giúp bà con thoát nghèo, vừa qua, anh Dung bàn với anh Cháng A Chur, Trưởng bản, kiêm Trưởng nhóm đạo Tin Lành bản Phìn Hồ thử nghiệm mô hình nuôi giun quế và nuôi trâu vỗ béo tại nhà. Khi thấy có hiệu quả, hai anh tìm cách hướng dẫn bà con mở rộng mô hình, đến nay, nhiều nhà đã thành công, có của ăn của để. Anh Dung tâm sự: "Từ khi trên địa bàn huyện Nậm Pồ xuất hiện các tà đạo, mỗi lần họp bản, tôi đều tuyên truyền cho bà con nên giữ vững đức tin và giáo lý của đạo mình mà tránh xa các đạo lạ. Vui mừng là dân bản mình tin theo, đến nay, bản chưa có tà đạo xâm nhập, bà con đoàn kết một lòng".

Huyện Nậm Pồ có hai tôn giáo chính đang hoạt động với khoảng hơn 26.300 tín đồ, sinh hoạt tại 102 điểm nhóm, trong đó 93 điểm nhóm đã được cấp phép đăng ký sinh hoạt tập trung, có 59 đảng viên là người theo tôn giáo (nhiều nhất trong toàn tỉnh). Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ: Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo khá ổn định, đó là nhờ các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thực hiện hiệu quả việc phát triển đảng viên là người có đạo. Những đảng viên theo đạo bằng uy tín của mình đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sát cánh cùng dân bản

Tháng 5-2011, Thượng tá Lầu A Tú, Chính trị viên Đoàn Biên phòng Nậm Kè đã có những ngày ăn cơm nắm, ngủ lán để vận động đồng bào trở về trong vụ tụ tập hơn 1.000 người ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè đòi "lập nhà nước" riêng. Đó là chuyện của 10 năm trước. Lật cuốn sổ làm việc, Thượng tá Lầu A Tú vui mừng cho chúng tôi xem lá đơn còn chưa ráo mực của công dân Sùng A Thanh, bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè tình nguyện ra khỏi tà đạo "Bà cô Dọ". Anh Tú cho hay, trước đó, 10 gia đình khác gồm 62 khẩu đã tự nguyện ký vào bản cam kết từ bỏ tà đạo; xã đã cấp

giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho 8/14 điểm nhóm. Để làm được điều này là nhờ cấp ủy, chính quyền và quân đội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho dân bản.

Chúng tôi trở lại bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, nơi từng được coi là điểm nóng của tà đạo. Thiếu tá QNCN Hoàng Trọng Thảo, nhân viên Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nậm Kè cho biết: “Trong bản có hai điểm nhóm đạo Tin Lành. Khi tà đạo lan truyền, tổ công tác cùng chính quyền địa phương vào cuộc, ngày đêm tuyên truyền cho bà con hiểu về tôn giáo chính thống. Mới đầu, nhiều người không nghe, cứ thấy bộ đội đến là đi trốn, hoặc ký giấy cam kết rồi nhưng lại tự hủy ngay. Quyết tâm không thể đầu hàng trước cái xấu, với phương châm bám bản, cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng Mông với đồng bào, dần dần bà con cũng tỉnh ngộ và từ bỏ tà đạo”.

Những ngày công tác tại Công an huyện Mường Nhé, chúng tôi được tiếp cận 3 tập tài liệu tuyên truyền khá đặc biệt. Nội dung của 3 tập sách này tựa như cẩm nang nghiệp vụ, giúp cán bộ và nhân dân hiểu rõ bản chất phản động của các loại tà đạo. Thế nhưng, theo Thiếu tá Vũ Văn Hưng, Trưởng công an huyện Mường Nhé, có trong tay quyển cẩm nang rồi cũng chưa đủ, mà từng cán bộ phải cụ thể hóa các nội dung rồi thực hiện “3 bám, 4 cùng” (bám địa bàn, bám dân, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), theo phương châm “mưa dầm thấm lâu” để tuyên truyền cho dân bản bằng nhiều thứ tiếng của đồng bào.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay, những năm qua, Công an tỉnh đã chủ động gặp gỡ, tranh thủ phát huy vai trò của hơn 1.200 người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động số người bị ảnh hưởng từ các tà đạo. Công an tỉnh đã tham mưu, phối hợp với các huyện tổ chức 11 hội nghị, 3 cuộc vận động tập trung, tổ chức gần 100 buổi họp dân, kết hợp chiếu phim tuyên truyền tại các bản bị ảnh hưởng với 4.524 lượt người tham gia. Qua đó đã tuyên truyền, vận động giải tán được 13 điểm hoạt động tập trung, với 199 hộ, 1.229 người cam kết từ bỏ tà đạo “Giê Sùa”, 39 hộ, 232 người từ bỏ tà đạo “Bà cô Dọ”. Những đối tượng chủ mưu, cầm đầu vi phạm đã được xử lý kiên quyết, kịp thời theo pháp luật; vạch trần bản chất của chúng trước nhân dân.

Có thể nói, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên, từ các cấp ủy đảng, chính quyền sát cánh cùng các đơn vị quân đội, công an, thời gian qua, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đạt những kết quả quan trọng. Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên dần ổn định. Các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các chức sắc và đồng bào dân tộc thiểu số có đạo được quan tâm giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; qua đó tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Bức tranh khởi đại đoàn kết dân tộc, lương giáo đồng lòng “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” ngày càng thêm tươi sáng. Đồng bào dân tộc thiểu số có đạo càng thêm tin vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế-xã hội và chính họ trở thành những “cột mốc” nơi biên cương, góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

005. NGÔ VĂN TRUYỀN/ Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Điện Biên// Công an nhân dân.- Số 5914.- Ngày 06/10/2021 - Tr.2

Thực hiện Quyết định số 7541/QĐ-BCA-TTB ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, sáng 5/10, tại phòng họp UBND tỉnh Điện Biên, đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ(VK,VLN, CCHT) đối với UBND tỉnh Điện Biên. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương được thanh tra tham dự. Đoàn thanh tra theo quyết định gồm 7 thành viên do đồng chí Đại tá Phạm Hồng Tuyền, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn.

Theo Kế hoạch thanh tra được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, đoàn sẽ tập trung thanh tra các nội dung, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Công tác tiếp nhận, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK VLN, CCHT.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/7/2018 đến thời điểm thanh tra; thời hạn thanh tra là 30 ngày, không kể ngày nghỉ. Phát biểu tại buổi công bố, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn nhấn mạnh, đây là cuộc thanh tra chuyên ngành tiến hành theo kế hoạch năm 2021 của Bộ Công an, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Đối với đoàn thanh tra phải khách quan, thận trọng, tuân thủ quy trình một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND và các quy định khác của pháp luật về thanh tra, không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Mục đích thanh tra để phát hiện và ghi nhận những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân, giúp cho UBND tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị, cá nhân được thanh tra, phát huy những ưu điểm, có biện pháp khắc phục những vi phạm, khuyết điểm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ, việc Bộ Công an tổ chức thanh tra đối với tỉnh cũng là dịp UBND tỉnh nhìn nhận, đánh giá lại công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ báo cáo và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

006. NGUYỄN PHƯƠNG / Ông Lò Văn Mừng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên: Vượt khó vì người nghèo// Đại đoàn kết.- Số 29.- Ngày 18/10/2021- Tr.5

Dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ... bị đình trệ, các doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn. Khi mọi người bị giảm

sút thu nhập, thì việc vận động, quyên góp để gây quỹ sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thời gian qua, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân đã nhiều lần đóng góp cho quỹ phòng, chống dịch; trong khi dịch bệnh khiến những người yếu thế, như người nghèo, người khuyết tật, các hộ cận nghèo... càng trở nên thiếu thốn hơn về vật chất, tinh thần. Trong bối cảnh ấy, chúng tôi xác định phải vượt khó vì người nghèo, trong vận động giải thích thật rõ để cộng đồng nhận thức rằng, khi mọi người khó khăn một, thì người nghèo, người yếu thế khó khăn hai. Sau khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa qua, MTTQ tỉnh Điện Biên đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Kết quả bất ngờ hơn dự kiến, theo thống kê ban đầu Quỹ đã thu được số tiền 5 tỷ đồng. Đối với một tỉnh nghèo như Điện Biên, đây là kết quả đáng khích lệ, một số tiền lớn trong bối cảnh hiện nay. Sau đợt ủng hộ này, chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch để chuẩn bị cho người nghèo, người yếu thế có một cái Tết Nguyên đán ấm no, đầy đủ nhất có thể.

007. Trúc Linh/ Tỉnh Điện Biên với “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” // Trích nguồn báo Người cao tuổi.- Số 199.- Ngày 06/10/2021 - Tr.5

Tỉnh Điện Biên có 37.160 hội viên Hội NCT, sinh hoạt tại 1.442 chi hội, 129 Hội NCT xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố. Số hội viên đang có xu hướng trẻ hóa với trên 8.037 hội viên từ 55 đến dưới 60 tuổi. Hằng năm, hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, Hội NCT các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai xuống cơ sở.

Hội phối hợp tuyên truyền, vận động các cấp, ngành và toàn xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe, hạnh phúc cho NCT. Mỗi năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cấp cho Hội NCT tỉnh 25 triệu đồng, các huyện, thị xã, thành phố đều cân đối, trích một phần ngân sách để tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, nhiều tập thể, cá nhân hảo tâm đã tham gia ủng hộ, tặng quà động viên NCT nghèo, NCT cô đơn không nơi nương tựa hoặc có hoàn cảnh éo le. Trung bình mỗi năm có hơn 1.000 NCT hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, hỗ trợ, số tiền trên 10 tỉ đồng.

Chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe NCT, Hội thành lập nhiều CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Toàn tỉnh có 200 CLB hoạt động sôi nổi, nội dung phong phú, hấp dẫn, với gần 6.000 hội viên, trong đó có cả những người trẻ tuổi. Hằng năm, Hội phối hợp với các sở, ngành tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao ở các tổ dân phố, phường, xã, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên và hội viên với tổ chức Hội NCT. Vào dịp kỉ niệm Ngày Quốc tế NCT (1/10) và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các Liên hoan tiếng hát NCT hoặc Hội thi thể thao NCT, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia tranh tài, nhất là các môn dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng... Trong nhiệm kì 2016-2021, đã tổ chức 2 lần Hội thi tiếng hát NCT, 3 lần hội thi thể thao NCT cấp tỉnh, chi số tiền trên 1 tỉ đồng.

Cùng với kế hoạch hoạt động của tỉnh, Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố cũng tổ chức các vòng sơ khảo để tuyển chọn đoàn vận động viên, diễn viên tham gia giải cấp tỉnh. Các giải cấp cơ sở được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể phối

hợp giúp đỡ và đồng tình ủng hộ, đồng đảo Nhân dân, và NCT hưởng ứng tham gia, làm phong phú thêm cuộc sống ở cộng đồng dân cư. UBND các huyện cũng cân đối ngân sách hỗ trợ theo đề nghị của Hội NCT cấp huyện. Tiêu biểu cho phong trào văn nghệ, thể thao có Hội NCT thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và các huyện Điện Biên Đông, Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chà...

Năm nào cũng vậy, Hội NCT tỉnh thường tổ chức đoàn vận động viên tham gia giải bóng chuyên hơi NCT, giải cờ tướng do Trung ương Hội phối hợp tổ chức, kinh phí từ hỗ trợ của ngân sách, xã hội hóa, sự đóng góp của chính các vận động viên và người hâm mộ. 5 năm qua, đoàn vận động viên của tỉnh đoạt 2 huy chương Đồng bóng chuyên hơi, 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc cờ tướng, được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc.

Để có nguồn lực chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn, cùng với giám sát thực hiện chế độ chính sách cho NCT, Hội vận động hội viên, NCT và toàn xã hội đóng góp xây dựng các loại quỹ. Đến nay, Chân Quỹ hội viên có trên 10 tỉ đồng, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT gần 6 tỉ đồng. Các loại quỹ được quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai minh bạch đã góp phần tích cực động viên, chăm sóc NCT, đặc biệt là NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời có tác dụng thúc đẩy các hoạt động Hội NCT ở cơ sở.

008. Quốc Định/ Sở Tư pháp Điện Biên: Điểm sáng trong cải cách hành chính// Pháp luật Việt Nam.- Số 281.- Ngày 08/10/2021 - Tr.5

Theo công bố mới nhất của UBND tỉnh Điện Biên về chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh là đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng so với các cơ quan chuyên môn tại địa phương.

Triển khai nhiều giải pháp

Ông Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp Điện Biên cho biết, những năm qua, Sở luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) làm nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư pháp. Do đó, Sở luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh về CCHC đến công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất và năng lực; giúp hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Đáng chú ý là nhiệm vụ cải cách thể chế được chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, lĩnh vực; các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) khi tham mưu ban hành đều tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), việc tổ chức cán bộ, tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính được tham mưu đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Với nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã chủ động theo dõi các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật bảo đảm kịp thời. Theo đó, 100% các văn bản QPPL do tỉnh ban hành đã được Sở Tư pháp cập

nhật, kiểm tra và công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật và trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

Công tác tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, bố trí công việc theo đúng trình độ, vị trí việc làm, tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn... Công tác hiện đại hóa nền hành chính được Sở quan tâm, chỉ đạo sát sao. Qua đó, ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc của đội ngũ công chức, viên chức tại đơn vị không ngừng được nâng lên. Các trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin được sửa chữa, nâng cấp kịp thời, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, thúc đẩy kết quả giải quyết TTHC và các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở luôn chú trọng đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Những thông tin về TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, thường xuyên và rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch công việc, giảm bớt thời gian trong thực hiện TTHC. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc và đảm bảo đúng pháp luật.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết tăng cao

Thống kê năm 2020, Sở Tư pháp đã nhận giải quyết 12.769 hồ sơ, trong đó tổng số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn là 12.709 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 60 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC tại đơn vị được thực hiện theo đúng quy định về trình tự, cách thực thực hiện, thành phần hồ sơ, phí lệ phí, mẫu đơn, mẫu tờ khai. Về thực hiện rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực tư pháp, đơn vị cũng đã thực hiện đánh giá 6 TTHC, giảm thời gian được 2 TTHC.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 196 văn bản, các văn bản này đều không có quy định về TTHC; thẩm định 67 dự thảo văn bản QPPL; tham mưu công bố chuẩn hóa danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quốc tịch, đấu giá tài sản, luật sư, tư vấn pháp luật, chứng thực... Các TTHC được công bố, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được cập nhật, bổ sung kịp thời trên bảng niêm yết TTHC và trên trang dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ <https://dichvucong.dienbien.gov.vn>.

Ông Phạm Đình Quế nhận định, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng phần mềm đăng ký, quản lý của tỉnh Điện Biên; đẩy mạnh xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; sử dụng hòm thư công vụ để trao đổi công việc; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân, đảm bảo tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tích cực sử dụng mạng công nghệ để điều hành công việc nhằm rút ngắn thời gian hội họp, giảm giấy tờ hành chính và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu.

009. PHẠM KIÊN/ Sẽ có đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Điện Biên// Quân đội nhân dân.- Số 21739.- Ngày 15/10/2021 - Tr. 7+8

Ngày 14-10, tại Cảng hàng không Điện Biên Phủ (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội/ TP Hồ Chí Minh - Điện Biên.

Vào lúc 10 giờ 10 phút sáng 14- 10, chuyến bay mang số hiệu QH1692 chặng Hà Nội - Điện Biên hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Điện Biên Phủ, đánh dấu sự kiện Bamboo Airways chính thức khai trương đường bay Hà Nội - Điện Biên.

Đây là đầu tiên trong lịch sử, sân bay Điện Biên đón chuyến bay thương mại được khai thác bằng dòng máy bay thuộc nhóm phản lực Embraer 190 hiện đại, tải trọng lớn, tốc độ tiếp cận cao, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Theo đó, Bamboo Airways dự kiến tiến tới khai thác đường bay với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần trong giai đoạn đầu. Các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tần suất chung sẽ tăng dần theo nhu cầu thực tế của hành khách. Được biết, Bamboo Airways sẽ khai thác đường bay thẳng khứ hồi TP Hồ Chí Minh – Điện Biên vào tháng 12-2021, đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm lễ, Tết của người dân.

Ông Lê Thành Đô, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Chúng tôi rất hoan nghênh Bamboo Airways mở đường bay thẳng Hà Nội - Điện Biên. Đây là động lực lớn để tỉnh tiếp tục tiến trình đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, dịch vụ, lưu trú, từ đó thu hút thêm nhiều hành khách ghé thăm và khám phá địa phương. Chúng tôi kỳ vọng đường bay mới sẽ mở ra cơ hội thu hút đầu tư, kéo theo sự phát triển của ngành dịch vụ, du lịch của tỉnh nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung”.

010. MINH THỊNH/ Điện Biên: Sống mòn bên “phố lò gạch”// Giáo dục và thời đại.- Số 236.- Ngày 02/10/2021 - Tr.11

“Đây là nhà bà Nguyễn. Còn kia là nhà bà Tịch, rồi đến nhà ông Mạnh. Họ chết đã vài năm rồi. Còn phía trong kia là nhà bà Viên. Bà ấy mới được viện “ trả về” hôm qua...Tất cả đều bị ung thư vòm họng... Sống bên cạnh cái nhà máy gạch đầy ô nhiễm này thì ai mà chịu được”...

Ai gia hạn hoạt động?

Trong vai người đi mua vật liệu xây dựng, chúng tôi đến Nhà máy Sản xuất gạch Tuynel của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng tỉnh Điện Biên. Nhà máy này “ngự” tại tổ dân phố (TDP) 19, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Từ đầu ngõ, không khó để nhận thấy hoạt động sản xuất của nhà máy này vẫn diễn ra tấp nập dù đã có nhiều ý kiến phản ánh của người dân.

Trước cửa nhà máy, những ao, hồ loang lổ trước kia từng được đào, xới để lấy nguyên liệu làm gạch giờ đã được san lấp bằng phẳng, rộng rãi. Thay thế cho ao, hồ là một dự án đầu tư xây dựng mới, khung trang với những con đường trải asphalt đẹp

đề. Bên cạnh khung cảnh đó là bức tranh tương phản với bộ mặt nhếch nhác của một góc nhà máy gạch còn sót lại. Có một khu lả liệt chứa đất đồi đắp đống và vụn gạch, xỉ than mới ra lò. Cảnh đó là một nhà máy tồi tàn sau nhiều năm không nâng cấp, sửa chữa.

Trong nhà máy, vài ống khói cao chùng hơn hai chục mét vẫn xả khói than nghi ngút. Còn dưới cái nhà máy tồi tàn, xuống cấp kia, vẫn rả rích tiếng nói, cười của hơn chục công nhân. Họ đang thoăn thoắt bốc gạch lên chiếc xe thùng đang đỗ chờ đầy “hàng” để “xuất bến”. La liệt những khay gạch mới vẫn lần lượt được trượt ra, chờ “lột” vào lò.

Theo hướng dẫn của những công nhân, “muôn mua gạch, khảo giá thì vào gặp chị Lan - Phó Giám đốc của Công ty”. Bà Lưu Thị Lan, người được giới thiệu đang làm việc tại một phòng trong dãy nhà làm việc cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Bà Lan giới thiệu mình là người quản lý toàn bộ nhà máy này.

Khi được hỏi về điều kiện và thời hạn hoạt động của nhà máy, bà Lan quả quyết: Dù đã hết niên hạn hoạt động từ 2019 nhưng đã “được tỉnh gia hạn giấy phép hoạt động”. “Chúng tôi được gia hạn đến tận 2023 cơ mà!”, bà Lan nói.

Nhưng khi được yêu cầu cho xem giấy phép hoạt động và biết bản thân đang làm việc với cơ quan báo chí, bà Lan ú ớ: “Cái đó là thẩm quyền cấp trên của tôi. Tôi chỉ quản lý ở đây, hàng ngày nhập nguyên liệu như thế nào? Xuất hàng ra sao? Chứ tôi làm gì có quyền quản lý và cung cấp thủ tục, giấy tờ được!”.

Cử tri đã nhiều lần “kêu mà chưa thấu”!

Ông Nguyễn Văn Minh - Tổ trưởng TDP 19 thấy rõ được bức xúc của người dân trong khu dân cư này nhất. Chính bản thân ông Minh cũng đã không ít lần thay mặt bà con, phản ánh đến lãnh đạo UBND TP Điện Biên Phủ thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri. Phản ánh đã nhiều, song đâu lại vào đấy.

Theo chân ông Minh, chúng tôi đi men theo con đường bê tông phía ngay sau nhà máy gạch để thăm các hộ dân, những người đã nhiều năm sống chung với khói bụi và ô nhiễm. Khu dân cư cách nhà máy gạch chỉ 1 bức tường cao chưa quá đầu người. Đó là nơi ở của 132 hộ, với 445 nhân khẩu.

Ông Nguyễn Văn Nhuận sống ở khu dân cư này từ năm 1974 đến nay. Ông Nhuận thấu hiểu nỗi khổ của người dân ở đây hơn ai hết bởi chính nhà ông cũng đang chịu ảnh hưởng.

“Trước tôi từng làm bảo vệ ở đây. Cứ mỗi lần có đoàn kiểm tra đến, tôi đều hỏi: “Thế các anh có thấy nhà máy này ô nhiễm không?”. Nhưng khi đoàn làm việc xong, người ta có gửi cho cái gì đó, thế là kết quả kiểm tra lại tốt hết!”

Còn người dân ở đây thì rất khổ. Ban ngày còn đỡ, chứ còn ban đêm thì ồn không thể chịu được. Mỗi khi có gió Tây Bắc thổi về hoặc vào mùa đông thì người dân hưởng trọn khói than vì khói thổi thẳng vào nhà và không thoát đi được”, ông Nhuận nói.

Độc khu phố giáp ranh với nhà máy gạch, hầu hết các gia đình đều “cửa đóng, then cài”. Hãn hữu lắm mới có nhà mở cửa. Họ làm vậy vì không chịu được tiếng ồn

từ nhà máy phát ra. Phần cũng bởi lo mùi khói than bay vào nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe. Có gia đình không chịu được đã phải treo biển bán nhà từ lâu, song cũng chẳng có ai dám “nhòm ngó”.

“Đây là nhà bà Nguyễn. Còn kia là nhà bà Tịch, rồi đến nhà ông Mạnh. Họ chết đã vài năm rồi. Còn phía trong kia là nhà bà Viên. Bà ấy mới được bệnh viện “trả về” hôm qua... Tất cả đều bị ung thư vòm họng... Sống bên cạnh cái nhà máy gạch đây ô nhiễm này thì ai mà chịu được!”, ông Minh chia sẻ.

Trong căn nhà ẩm mốc cũ kỹ, chồng bà Viên buồn rầu trước tình trạng sức khỏe của vợ. Chính bản thân ông cũng chẳng biết sự sống của vợ mình sẽ kéo dài được bao lâu.

Giáp ranh với nhà bà Viên là gia đình bà Nguyễn Thị Hương. Người láng giềng này cũng chẳng có gì khá hơn.

“Đây là nhà bà Hương. Gia đình bà cũng đang chuẩn bị đồ đạc để mai đi Hà Nội trị xạ này. Bà ấy đi Hà Nội chữa bệnh như cơm bữa. Mỗi tháng 1 lần”, ông Minh nói.

Nhà máy gạch của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Điện Biên thì đã hết thời hạn cấp phép. Người dân xung quanh thì bị bệnh tật hoành hành. Ai đã cố tình “nhắm mắt, bịt tai” để một nhà máy không đủ điều kiện này hoạt động công khai giữa “thanh thiên, bạch nhật”? Ai đã để người dân ở đây phải chịu khổ? Vấn đề trên cần được làm sáng tỏ.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục phản ánh!

011. NGỌC DIỆP/ Tiếp bài “Điện Biên: Sống mòn ở phố lò gạch”: Kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm tài chính, môi trường// Giáo dục và thời đại.- Số 254.- Ngày 23/10/2021 - Tr.13

Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải các bài viết phản ánh tình trạng Nhà máy gạch Tuy nen ở TP Điện Biên Phủ hoạt động chui trước sự “làm ngo” của những bên liên quan, đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh này đã vào cuộc.

Không chối cãi...

Liên tiếp trong các ngày 2 và 7/10, Báo GD&TĐ đăng tải các bài viết: Điện Biên: Sống mòn bên “phố lò gạch”; “Tiếp bài Điện Biên: Sống mòn ở phố lò gạch: Nhà máy gạch hoạt động chui, “bụi” che mắt chính quyền?”.

Sau hai bài phản ánh, ngày 8/10, Sở (TN&MT) tỉnh Điện Biên đã “tức tức” thành lập đoàn kiểm tra đi xác minh nội dung phản ánh và kiểm tra hiện trạng hoạt động Nhà máy gạch Tuy nen của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng (CTCP.SXVL&XD) Điện Biên. Kết quả xác định: Báo GD&TĐ phản ánh đúng sự việc.

Tại cuộc kiểm tra nói trên, ông Nguyễn Trọng Giao - Chánh Thanh tra Sở TN&MT là trưởng đoàn. Cùng đi có các ông/bà: Nguyễn Kiều Tùng - Thanh tra viên;

Trần Văn Thuận - Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai; Điều Mộng Hải - Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường. Đối tượng kiểm tra là CTCP.SXVL&XD Điện Biên. Bên bị kiểm tra có ông Lưu Công Ruyên - Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thái Hưng - Phó Giám đốc Công ty.

Ngoài ra, thành phần đoàn kiểm tra còn có các bên phối hợp gồm: Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Him Lam; Ông Cà Văn Muôn - Công chức địa chính phường và ông Nguyễn Văn Minh - Tổ trưởng Tổ dân phố 19, phường Him Lam.

Ngoài xác minh nội dung Báo GD&TĐ phản ánh, đoàn còn kiểm tra Công ty trong việc thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản đối với Nhà máy gạch Tuy nen TP Điện Biên Phủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn xác định Công ty này chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đất đai với số tiền hơn 672 triệu đồng. Đồng thời còn tự ý sử dụng đất hết thời hạn thuê đất khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đơn vị này không thực lập báo cáo quan trắc, giám sát môi trường năm 2020 theo nội dung cam kết trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với nhà máy gạch. Công ty không thực hiện lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2020 và gửi về Sở TN&MT theo quy định.

Châu ý...

Theo biên bản kiểm tra, từ năm 2020 đến tháng 10/2021, CTCP.SXVL&XD Điện Biên chưa thực hiện quan trắc môi trường nhà máy theo cam kết, nên việc phản ánh của Báo GD&TĐ về tình trạng gây ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn của nhà máy đối với khu vực xung quanh là có cơ sở. Đồng thời, nội dung cử tri đã nhiều lần kiến nghị với cấp chính quyền địa phương về di dời nhà máy, song chưa được giải quyết là hoàn toàn chính xác...

Liên quan đến câu hỏi: “Ai đã gia hạn thuê đất để nhà máy tiếp tục hoạt động?”, Đoàn kiểm tra không xác định đúng, sai. Đoàn kiểm tra chỉ nói chung chung rằng: Trước kiến nghị bên phía Công ty, các cơ quan chuyên môn, UBND TP Điện Biên Phủ đã kiến nghị UBND tỉnh với nội dung “cho phép CTCP.SXVL&XD Điện Biên được tiếp tục thuê 15.965m² ở vị trí hiện tại từ 3/2/2019 - 30/6/2022. Tuy nhiên, trong thời gian trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, CTCP.SXVL&XD đã sử dụng diện tích đã hết thời hạn được Nhà nước cho thuê khi chưa có sự cho phép của cơ quan quản lý.

Trước những tồn tại của Nhà máy gạch Tuy nen, đoàn kiểm tra yêu cầu CTCP.SXVL&XD Điện Biên dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy từ ngày 10/10. Ngoài ra, bên phía Công ty phải gửi Báo cáo giải trình các nội dung trong biên bản kiểm tra về Sở TN&MT trước ngày 20/10.

Đoàn cũng yêu cầu bên phía Công ty khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thống nhất lựa chọn vị trí, địa điểm xây dựng Nhà máy gạch Tuy nen mới. Đề xuất chủ trương đầu tư và phương án di chuyển nhà máy gạch ra khỏi địa bàn trung tâm TP Điện Biên Phủ. Nghiêm túc thực hiện đúng nội dung đã cam kết về giám sát chất thải, giám sát môi trường theo quy định.

Thế nhưng, tại buổi làm việc, lãnh đạo CTCP.SXVL&XD Điện Biên lại bao biện cho hành vi của mình bằng lý do: “Chưa nhận được văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền về việc được gia hạn hay không được gia hạn cho thuê đất khu vực nhà máy”. Công ty này còn tiếp tục xin cho phép được hoạt động sản xuất hết số nguyên liệu đã mua.

Lần này, bên phía CTCP.SXVL&XD Điện Biên lại tiếp tục chây ì, cố ý làm ngơ. Ngày 19/10, đơn vị này vẫn thỏa sức làm gạch dù hạn chót đã được đoàn kiểm tra “tuýt còi” trước đó 9 ngày.

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Điện Biên được UBND tỉnh Lai Châu cũ (nay là Điện Biên) cho thuê đất tại các Quyết định 97, 99, 100/1999 với diện tích: 38.481,5m². Mục đích sử dụng: Xây dựng trụ sở làm việc, nhà máy, khu khai thác đất nguyên liệu sản xuất gạch Tuy nen. Thời hạn sử dụng đất: 20 năm.

Ngày 4/3/2019, Sở TN&MT Điện Biên có thông báo với nội dung: Công ty không đủ điều kiện để được gia hạn quyền sử dụng thuê đất tại địa phận trên.

Ngày 22/10/2020, ông Nguyễn Đăng Nam - PGĐ Sở TN&MT Điện Biên có văn bản đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho phép Công ty được gia hạn quyền sử dụng đất thuê 15.965m² từ 3/2/2019 - 31/12/2022 nhưng không được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận.

012. VĂN THÀNH CHUÔNG// Vận tải vùng cao lao đao bên bờ phá sản// Lao động.- Số 229.- Ngày 02/10/2021 - Tr.4

Xe khách liên tỉnh dừng hoạt động khiến xe khách nội tỉnh cũng dừng theo. Có những tuyến đã phải dừng hoạt động gần 6 tháng. Doanh nghiệp vận tải thì vẫn phải gánh lãi ngân hàng, lương công nhân, bảo hiểm và các loại chi phí...

HÀNG TRĂM XE TIỀN TỬ “ ĐÁP CHIẾU”

Dạo quanh các bãi đỗ xe tại TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, chúng tôi không khỏi xót xa khi hàng trăm chiếc xe giường nằm hiện đại, cao cấp phải nằm đắp chiếu từ nhiều tháng nay.

Chủ nhân của những chiếc xe này thì đang đứng ngồi không yên vì khối tài sản tiền tử đang xuống cấp từng ngày cùng với số tiền lãi, tiền phí đang phải gánh mặc dù xe không hoạt động...

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Xuân Long - cho biết, công ty chúng tôi hiện có 35 đầu xe khách chạy liên tỉnh, trong đợt dịch COVID-19 năm 2020 các tuyến xe liên tỉnh phải dừng hoạt động gần 1 tháng đã làm cho công ty gặp không ít khó khăn.

“Đến năm nay, các xe đều đã phải dừng hoạt động từ 2 tháng trở lên, riêng tuyến Điện Biên - Bắc Ninh - Bắc Giang đã phải dừng hoạt động gần 6 tháng” - ông Long nói.

Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Xuân Long cũng cho biết: “Gần 80% tiền đầu tư mua xe là công ty và các thành viên phải vay. Xe không hoạt động nhưng lãi

ngân hàng vẫn phải gánh, công ty cũng làm đơn xin giãn nợ gốc nhưng không được ngân hàng chấp nhận. Nhiều chủ xe đã phải đăng bán nhà, bán xe để trả nợ...”.

Theo đó, hầu hết các chủ xe đều phải vay vốn ngân hàng nên bắt buộc phải mua bảo hiểm vật chất, khi dừng hoạt động nhưng vẫn phải chịu tiền bảo hiểm, thuế phí vẫn phải đóng, hết hạn vẫn phải đăng kiểm... Gần 5 tháng nay Công ty Du lịch Xuân Long không thu được tiền của các thành viên nên không có tiền để trả cho công nhân.

“Hiện tại hơn 200 lao động của công ty đang thất nghiệp, nhiều lao động thời vụ không có lương cố định thì phải ứng tiền sinh hoạt... sau này hoạt động trở lại thì họ sẽ đi làm để trừ nợ” - ông Long chia sẻ.

NGUY CƠ PHÁ SẢN

Chia sẻ với phóng viên về khó khăn của doanh nghiệp, ông Đặng Văn Thông - Giám đốc Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên - cho biết: “Hiện tôi đang phải tụi lái xe đi vùng cao để gom khách kiếm từng đồng trả lãi ngân hàng. Từ khi dịch COVID-19, các xe phải dừng hoạt động nhưng tháng nào doanh nghiệp cũng vẫn trả lãi ngân hàng gần 200 triệu đồng”.

Công ty TNHH Thông Lan có hơn 50 đầu xe, trong đó hơn 10 xe chạy liên tỉnh. Từ khi các tuyến xe liên tỉnh không được phép hoạt động kéo theo xe nội tỉnh cũng phải dừng lại vì không có khách.

Hầu hết các thành viên nhờ công ty đứng ra vay vốn ngân hàng, giờ không có tiền nộp, đã có gần chục người trả lại xe vì không có khả năng tiếp tục trả nợ. Vốn liếng của doanh nghiệp giờ cũng hết, nhà ở đồng thời là văn phòng công ty cũng đã bị ngân hàng niêm phong.

Còn anh N.V.Q, một chủ xe đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực vận tải hành khách thì cho biết: “Gia đình tôi đã phải trả lại xe cho công ty vì không có khả năng trả lãi, nhà ở cũng đã phải cầm ngân hàng mà vẫn còn nợ công ty gần 300 triệu đồng vì xe bị mất giá...”.

Trao đổi với phóng viên về giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hành khách, ông Trần Thanh Kiên - Giám đốc Sở GTVT Điện Biên - cho biết, hiện tại Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn tất dự thảo kế hoạch tổ chức vận tải hành khách, dự kiến ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1.10.2021.

Trong khi đó, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như giảm lãi suất, giãn nợ, giảm thuế, phí... thì vẫn phải chờ hướng dẫn và chỉ đạo của Chính phủ.

“Thời gian cụ thể để triển khai hoạt động trở lại của các tuyến xe khách liên tỉnh vẫn phải chờ văn bản chính thức và căn cứ tình hình thực tế của 2 đầu tuyến” - ông Kiên nói.

Được biết, theo kế hoạch tổ chức vận tải hành khách của Bộ GTVT, đối với tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch không được chở quá 50% số người. Tuyến cố định liên tỉnh, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương, các đơn vị cũng chỉ được hoạt động từ 40-80% tần suất chuyến đã được phê duyệt.

Dù kể hoạch tổ chức vận tải hành khách trở lại được triển khai như thế nào thì đây cũng là một cơ hội để các doanh nghiệp vận tải hy vọng vào sự phục hồi trong lúc đang đứng bên bờ vực phá sản.

013. THẢO A ĐƠ - XUÂN HÒA/ Lễ dù su của dân tộc Mông tỉnh Điện Biên// Quân đội nhân dân.- Số 21735.- Ngày 11/10/2021 - Tr.5

Dân tộc Mông ở tỉnh Điện Biên có nền văn hóa lâu đời và đa dạng, nổi bật là các lễ hội dân gian. Đặc biệt, lễ dù su (lễ cúng dòng họ) là nghi lễ quan trọng, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Mông.

Theo tiếng dân tộc Mông, “dù” có nghĩa là nuôi, che khuất; “su” là tên một loài vật hút máu người. Lễ dù su là nghi thức nhằm xua đuổi loài vật hút máu, làm hại con người, cầu mong những điều may mắn, tốt lành sẽ đến với cả dòng họ.

Người Mông quan niệm ngày được chọn tổ chức lễ dù su là ngày xấu trong năm nên cần tổ chức làm lễ cúng để cầu may. Ở Điện Biên, lễ dù su của người Mông được tổ chức mỗi năm một lần. Do tập quán cũng như quan niệm về ngày đẹp, xấu của mỗi dòng họ khác nhau nên ngày làm lễ cũng khác nhau, như: Dòng họ Mùa, họ Vàng, họ Tráng ở bản Lồng, xã Tủa Tình, huyện Tuần Giáo tổ chức vào ngày 27-7 âm lịch; dòng họ Giàng, họ Sùng lại tổ chức vào ngày 17 hoặc 19-9 âm lịch. Cách tổ chức cũng tùy thuộc từng dòng họ, có nơi thực hiện ở nhà trưởng họ; có nơi các gia đình luân phiên tổ chức.

Ông Vàng Nhìa Sính, Bí thư Chi bộ bản Huổi Toóng B, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông, cho hay: "Các gia đình đến dự lễ dù su ở nhà trưởng họ mang theo lễ vật gồm: Giấy bản nhuộm màu đỏ, xanh, vàng; các sợi chỉ màu tượng trưng ma quỷ, điều xấu để thầy cúng xua đuổi; một bó hương. Ngoài ra, các hộ còn chuẩn bị rượu, gạo, thịt... cho bữa liên hoan chung. Trưởng họ sẽ chuẩn bị một con gà trống làm lễ cúng.

Nghi lễ diễn ra tại không gian giữa nhà, trước bàn thờ đặt 2 chiếc bàn để 4 thầy cúng làm lễ. Trong quá trình làm lễ có người gõ chiêng. Khi đến đoạn quét, xua đuổi “su”, người đại diện cho dòng họ sẽ để các mảnh vải và giấy màu lên trên đầu, vai các thành viên (tượng trưng cho “su”). Khi các thầy cúng làm động tác xua đuổi “su” thì đồng thời người trưởng họ cũng cầm con gà trống đi quét, quạt để đánh bay những mảnh vải màu và giấy màu trên đầu các thành viên. Đây là nghi thức quan trọng của lễ dù su nhằm xua đuổi cái xấu, cầu cho các thành viên luôn có sức khỏe, may mắn trong cuộc sống.

Kết thúc nghi lễ, mọi người tập trung tại nhà trưởng họ liên hoan. Đây cũng là dịp để trưởng dòng họ căn dặn mọi người chịu khó làm ăn, nuôi dạy con cháu biết giữ gìn truyền thống văn hóa của cha ông, của dòng họ. Đồng thời biểu dương các gia đình thuận hòa, làm ăn giỏi, có nhiều con cháu học hành đỗ đạt, có tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống.

Có thể nói, dù su là một nghi lễ độc đáo của người Mông ở Điện Biên. Lễ dù su tích hợp nhiều yếu tố văn hóa, thấm đượm các giá trị nhân văn. Lễ hội cũng là dịp quan trọng trong năm để bà con, anh em trong dòng họ, trong bản trao đổi kinh nghiệm làm ăn, thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng xã hội.

014. THÙY NGÂN/ Gìn giữ trang phục truyền thống// Quân đội nhân dân.- Số 21741.- Ngày 17/10/2021 - Tr.6

Những năm gần đây, việc mang mặc trang phục truyền thống trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên có xu hướng giảm, nhất là ở nam giới và người trẻ tuổi. Cách đây chưa lâu, chúng tôi có dịp về xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, nơi có hơn 200 nhân khẩu đồng bào dân tộc Si La sinh sống. Bao nhiêu tò mò, háo hức được khám phá trang phục, bản sắc văn hóa người dân tộc Si La nhưng rồi chúng tôi khá thất vọng khi hầu hết nam thanh, nữ tú không mấy ai mặc trang phục truyền thống. Theo ông Pừ Xà Chừ, Bí thư Đảng ủy xã Chung Chải, trang phục người Si La vốn có nhiều nét độc đáo như: Áo của phụ nữ thường được may bằng vải màu đen, cổ áo được trang trí bằng đường viền hai dải vải màu xanh và đỏ. Thắt lưng được làm bằng vải tơ tằm hay sợi bông màu xanh, trang trí các viền vải hoa văn màu sắc. Khăn đội đầu của phụ nữ dân tộc Si La cũng là dấu hiệu nhận biết người phụ nữ đã lập gia đình. Tuy nhiên hiện nay, còn rất ít người giữ được trang phục truyền thống của người Si La. Hầu hết đồng bào chỉ mặc vào những dịp lễ, Tết.

Không chỉ với trang phục của đồng bào dân tộc Si La, hiện nay, trang phục của nam giới dân tộc Mông cũng đang bị mai một, biến dạng. Ông Phá Nhìa Ly ở bản Đoàn Kết, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé cho hay: “Nếu như trước đây phụ nữ dân tộc Mông thường thêu thùa, may vá trang phục cho người chồng thì hiện nay quần áo của nam giới được bày bán nhiều, may cách điệu, chất liệu vải cũng khác xưa dẫn tới tình trạng trang phục truyền thống dần bị biến dạng”.

Năm 2019, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai kế hoạch, thời gian qua, ngành văn hóa đã nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Địa phương cũng chú trọng duy trì, phát triển mô hình hợp tác xã, cơ sở sản xuất và xây dựng mới các làng nghề liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số; tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch... Nếu tiếp tục làm tốt những nội dung này thì việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ thu được kết quả tích cực.

015. PHẠM KIÊN/ Vui Tết "Khù Sụ Chà" dân tộc Hà Nhì// Quân đội nhân dân.- Số 21751.- Ngày 27/10/2021 - Tr.5

Khi những bông hoa cúc quỳ nở rộ trên nương, nhuộm vàng hai bên bờ suối Mo Pí, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) cũng là lúc đồng bào dân tộc Hà Nhì náo nức tổ chức Tết cổ truyền dân tộc đón chào năm mới.

Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì hay còn gọi là Tết “Khù Sụ Chà” thường diễn ra 3 ngày, bắt đầu vào ngày Thìn của tháng 12 dương lịch. Đây là dịp để dân bản sum vầy, đoàn tụ gia đình và vui chơi sau một năm mùa màng vất vả.

Cũng như nhiều gia đình ở bản Tả Kô Khừ, xã Sín Thầu, ông Xu Tư Hừ, 72 tuổi kể, cứ vào dịp này lại đông vui, bởi con cái làm ăn xa về tụ họp và có nhiều người thân đến thăm. Ông Hừ cho hay: “Cuộc sống dù còn vất vả nhưng đến ngày Tết gia đình cũng phải dành dụm, nuôi sẵn một con lợn, gà đồi chục con, trồng thêm rau, làm thật nhiều bánh trôi, bánh giầy để đón Tết đầm ấm, vui vẻ”.

Đối với người Hà Nhì, thịt lợn là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết. Người Hà Nhì còn có tục bó gan lợn. Con lợn mổ ăn Tết, nhìn vào lá gan lợn lành lặn, màu sắc tươi tắn, mật lợn căng đầy thì năm đó chăn nuôi phát triển, mùa màng bội thu. Lợn mổ xong, cắt mỗi thứ một ít để cúng tổ tiên. Phần còn lại chế biến thành nhiều món, nhưng không thể thiếu món nộm thịt với vỏ của một loại cây rừng gọi là “Chù Sa a pớ”, đây là món đặc trưng ngày Tết của người Hà Nhì. Việc thờ cúng ngày Tết của dân tộc Hà Nhì cũng rất gọn nhẹ mà có ý nghĩa sâu sắc. Không hương hoa, vàng mã, bày biện, mâm cúng tổ tiên là các sản vật do chính bàn tay con cháu làm ra, như: Bánh giầy, bánh trôi, rượu, gừng, muối ớt, cơm, thịt. Vào ngày thứ 3, kết thúc Tết “Khù Sạ Chà”, các gia đình làm một mâm lễ cúng trời đất để cảm ơn đã ban sức khỏe, phù hộ cho dân bản bình an và cầu mong năm mới mùa màng bội thu, gia súc đầy đàn, bản làng yên vui.

Với tinh thần “đoàn kết đồng bào dân tộc để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, từ năm 2020, tỉnh Điện Biên chủ trương tổ chức thường niên Lễ hội Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì tập trung tại khu vực bản Tá Miếu (xã Sín Thầu). Sau nghi thức Tết cổ truyền, dân bản hòa mình trong tiếng hát, điệu múa dân tộc Hà Nhì. Sôi động nhất là các trò chơi dân gian như: Đánh cù, đá cầu lông gà... được các chàng trai, cô gái đua tài. Ngày Tết còn tái hiện lại không gian ngôi nhà truyền thống, trưng bày các trang phục, nông cụ; giới thiệu ẩm thực của dân tộc Hà Nhì. Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội; vừa bảo đảm nhu cầu của nhân dân vừa gắn với công tác bảo tồn, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Hà Nhì.

Ông Nguyễn Anh Dũng, một du khách đến từ TP Huế (Thừa Thiên Huế) chia sẻ: “Điều làm tôi bất ngờ nhất đó là ở cực Tây Tổ quốc có một lễ hội mà ở đó không thấy cảnh chèo kéo, xô đẩy, ở đây chỉ thấy màu sắc truyền thống văn hóa độc đáo, nguyên sơ, nhưng cũng rất phong phú, đa dạng”.

016. Thu Nga/ “Chiến dịch Điện Biên Phủ” Kiệt tác tranh PANORAMA của Việt Nam// Quân đội nhân dân cuối tuần.- Số 1348.- Ngày 31/10/ 2021 - Tr.15

Bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, bố cục hình tròn. Với chiều dài 132m, cao 20,5m, đường kính 42m; tổng diện tích là 3.225m², đây đang là bức tranh tường toàn cảnh lớn bậc nhất thế giới. Bức tranh có 4 trường đoạn: Trường đoạn 1 có chủ đề “Toàn dân ra trận”, là hình ảnh trùng trùng điệp điệp những đoàn dân công tòng non, lội suối thò hàng cung cấp lương thực cho tiền tuyến. Trường đoạn 2 có tên “Khúc dạo đầu hùng tráng” với điểm nhấn là trận Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, như một đòn đánh phủ đầu vào quân thù, khẳng định sức mạnh pháo binh của ta. Trường đoạn 3 là cuộc đối đầu lịch sử” với hình ảnh hầm hào, dây thép gai, trận đánh giáp lá cà... phản ánh

sự khốc liệt của chiến trường. Kết thúc bằng hình ảnh cột khói từ quả bộc phá phát nổ trong đồi A1, như lời hiệu triệu quyết chiến, quyết thắng. Trường đoạn 4 là bức vẽ hào hùng về “Chiến thắng Điện Biên. Đối lập với hình ảnh những đoàn hàng binh của quân Pháp bước từng hàng dài là hình ảnh quân ta vùng lên đánh chiếm tập đoàn cứ điểm, với lá cờ đỏ tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Các họa sĩ đã tái hiện hơn 4.500 nhân vật kết hợp với phân sắp đặt nghệ thuật hiện vật và tạo hình. Tất cả được xâu chuỗi, kết nối tạo nên một bức tranh toàn cảnh chân thực, sinh động về Chiến dịch Điện Biên Phủ, gây ấn tượng mạnh mẽ tới người xem.

Bức tranh này là ước nguyện của rất nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Để thực hiện tác phẩm đồ sộ này, từ năm 2012, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với thiết kế độc đáo, trong đó toàn bộ diện tích tầng 2 với 4.500m² được dành để thực hiện vẽ tranh, tỉnh cũng đã quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật bao gồm các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực: Lịch sử, quân sự, mỹ thuật; các nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch, các đạo diễn phim, nhà điêu khắc có chuyên môn và kinh nghiệm để tư vấn và xét duyệt nội dung bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Nhóm nghiên cứu đã thu thập 1.500 tranh ảnh; 60 phim tư liệu lịch sử hàng nghìn tài liệu sách, báo tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, các Trung tâm lưu trữ quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ... Ngoài ra những người thực hiện còn tiến hành nghiên cứu các tác phẩm tranh panorama của các nước thế giới.

Nhóm họa sĩ thuộc Công ty TNHH Một thành viên Bảo tồn di sản Văn hóa do ông Nguyễn Văn Mạc làm Giám đốc đã thực hiện vẽ bức tranh này. Ông Nguyễn Văn Mạc là người gắn bó rất nhiều năm trong lĩnh vực di sản văn hóa Việt Nam, đã có những công trình tác phẩm nổi tiếng đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tác về tượng đài và công trình văn hóa. Ông cũng là người chủ trì thiết kế và thi công hệ thống trưng bày của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào năm 2014.

Bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" là sự tổng hòa về tài năng, trí tuệ và nghệ thuật sáng tạo, sự kết hợp khéo léo của nghệ thuật sắp đặt, trưng bày các hiện vật, tạo hình, điêu khắc... Tất cả được xâu chuỗi kết nối liền mạch giữa phần tranh tường với phần đắp nổi theo diễn biến của trận đánh, tạo cho người xem một góc nhìn đầy đủ, trực quan và sinh động. Đây là một tác phẩm nghệ thuật quý giá, giúp người xem không chỉ thỏa mãn nhu cầu cảm thụ nghệ thuật mà còn là một kho tàng lưu giữ những hình ảnh chân thực, sống động về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” cùng với các tài liệu, hiện vật trong hệ thống trưng bày cố định của bảo tàng sẽ phục vụ tốt công tác tham quan, nghiên cứu và học tập của công chúng. Đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du lịch Điện Biên - Tây Bắc nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

Hùng tráng, kỳ vĩ và đầy tự hào là cảm nhận của nhiều người khi chiêm ngưỡng bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Lần đầu tiên tại Việt Nam có một bức tranh panorama (toàn cảnh) tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ. Bức tranh là thông điệp về

khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết, đấu tranh kiên cường, đồng thời là nguồn tư liệu quý góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

017. TH. ANH/ ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch// Đại đoàn kết.- Số 292.- Ngày 19/10/2021 - Tr.9

Ứng dụng công nghệ đang giúp ngành Du lịch tạo ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, kích thích tăng trưởng, thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” phát triển. Đây cũng là định hướng trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Chủ động bắt nhịp với xu hướng công nghệ số, Trung tâm đã xây dựng và khai thác theo hình thức các fanpage trên mạng xã hội facebook. Từ năm 2016, fanpage của Trung tâm chính thức đi vào hoạt động và trở thành kênh cung cấp, trao đổi thông tin mang tính kết nối cao, tiêu biểu là các trang “Du lịch Điện Biên” và “Lễ hội Hoa Ban Điện Biên”. Để tạo điểm nhấn thu hút người dùng mạng xã hội, đặc biệt là du khách trong và ngoài tỉnh, Trung tâm đã đăng tải nhiều thông tin du lịch bổ ích, ngắn gọn và hấp dẫn. Trong đó, chú trọng sử dụng các dữ liệu đa phương tiện như: Hình ảnh, video clip...; cách thức thể hiện cũng thay đổi nhằm đáp ứng xu hướng người dùng mạng. Đặc biệt số điện thoại đường dây nóng luôn túc trực 24/7 sẵn sàng giải đáp, hỗ trợ bằng tiếng Anh và tiếng Việt khi du khách có nhu cầu.

Với nhiều bài viết, video, hình ảnh giới thiệu về các điểm du lịch, quảng bá vẻ đẹp mảnh đất, con người Điện Biên cùng những thông tin bổ ích về lưu trú, lễ hành... Các fanpage đã trở thành “quầy thông tin du lịch trực tuyến”, thu hút sự quan tâm và tương tác của người dân Điện Biên và du khách trong và ngoài nước. Đến nay fanpage “Du lịch Điện Biên - Dien Bien Tourism” đã có trên 6.000 lượt người thích và theo dõi; fanpage “Lễ hội Hoa Ban Điện Biên” cung cấp thông tin, hình ảnh về Lễ hội hoa Ban Điện Biên, đạt gần 9.000 lượt người thích và theo dõi.

Bên cạnh xây dựng và khai thác theo hình thức các fanpage, hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn sử dụng mã phản hồi nhanh (QR Code) trên các ấn phẩm, tài liệu. Chỉ với điện thoại thông minh, ở bất cứ đâu du khách cũng dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và chia sẻ, lan tỏa thông tin về các chương trình, sự kiện, hoạt động du lịch như: Lễ hội Hoa Ban, các ấn phẩm cảm nang du lịch, bản đồ du lịch, chương trình tour du lịch...

Ngoài ra, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch phối hợp với Viettel Điện Biên hoàn thiện Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh. Sau khi đưa vào hoạt động, khách du lịch có thể kết nối các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, điểm mua sắm, dịch vụ hỗ trợ để tạo thành chương trình du lịch hoàn chỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa các điểm đến quan trọng để khách du lịch có thể tìm hiểu thông tin thông qua hình ảnh 3D, kèm thuyết minh của hướng dẫn viên trên Cổng Du lịch thông minh tại khu vực các huyện: Tuần Giáo, Mường Ảng và Tủa Chùa...

Tương tự, nhiều doanh nghiệp, công ty du lịch trên địa bàn cũng đã lập trang fanpage, kênh youtube, website... để tuyên truyền du lịch.

Những bước tiến về công nghệ nói trên đã mở ra hướng đi mới cho du lịch Điện Biên, góp phần đưa du lịch tỉnh nhà phát triển, ngày càng được du khách trong nước và quốc tế biết tới.

018. NGỌC PHÚC/ Điện Biên: Hội thảo góp ý hoàn thiện Bộ Tài liệu thực hiện Luật Tiếp cận thông tin// Trích nguồn báo Pháp luật Việt Nam.- Số 285.- Ngày 12/10/2021 - Tr.5

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý đối với Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin, Hỏi – Đáp thực hiện Luật Tiếp cận thông tin tại cơ sở và Hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở.

Ba bộ tài liệu được xây dựng thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở” do Sở Tư pháp là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá toàn diện, bổ sung ý kiến góp ý hoàn thiện các bộ tài liệu nhằm phát huy hiệu quả khi áp dụng thực hiện thí điểm tại cơ sở. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu.

Sau khi tiếp thu và thống nhất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện 03 Bộ Tài liệu, Sở Tư pháp tỉnh cho biết, sau Hội thảo lần này, Sở sẽ tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện thí điểm tại 8 xã thuộc 3 huyện: Điện Biên, Mường Chà và Tuần Giáo.

Việc triển khai thí điểm áp dụng 03 Bộ tài liệu vào thực tiễn sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân, nâng cao hiệu quả của việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý của chính quyền cấp xã; kịp thời ngăn chặn, can thiệp, xử lý các hành vi bạo lực gia đình ngay tại cơ sở.

019. ĐỨC SƠN/ Tiếp tục xử lý sai phạm tại Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên// Đại đoàn kết.- Số 296.- Ngày 23/10/2021 - Tr. 10

Sau khi bị Bộ Công an khởi tố liên quan đến sai phạm trong công tác đấu thầu, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Điện Biên tiếp tục bị Thanh tra tỉnh Điện Biên yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm do liên quan đến một số sai phạm tại Sở GD&ĐT tỉnh này.

Theo Kết luận thanh tra về trách nhiệm người đứng đầu Sở GD&ĐT vừa được Thanh tra tỉnh Điện Biên ban hành thể hiện, việc xử lý đơn, thư tại Sở GD&ĐT còn nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại, tố cáo với đơn kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, xác định sai thẩm quyền giải quyết, xử lý đơn không đầy đủ thủ tục và tổng hợp báo cáo số liệu không chính xác.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Sở xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác còn chung chung, chưa xác định cụ thể thời điểm thực hiện chuyển đổi,

quyền, nghĩa vụ của người phải chuyên đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện. Thời điểm chuyên đổi vị trí công tác một số trường hợp chưa đúng quy định về thời gian theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Mặt khác, Sở GD&ĐT phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc còn có trường hợp chưa hợp lý. Cụ thể, bố trí kinh phí bổ sung cho một số Trường THPT Dân tộc Nội trú để chi trả chế độ tăng giờ cho giáo viên còn chậm. Lập dự toán một số chính sách an sinh xã hội chưa bám sát thực tế, dẫn đến thực hiện không hết, phải hủy dự toán. Công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán của Sở đối với các đơn vị trực thuộc có nội dung chưa chặt chẽ.

Đáng chú ý, việc chấp hành các quy định trong sử dụng ngân sách tại một số đơn vị có nội dung chi chưa đầy đủ, chưa đảm bảo thủ tục, chứng từ. Chi còn trùng lặp, chưa đúng với định mức, chế độ, chính sách của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Kiểm soát chưa chặt chẽ công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán công trình có một số hạng mục không chính xác, dẫn đến tính sai khối lượng tại một số nội dung công việc thuộc các gói thầu nâng cấp, sửa chữa, xây mới các trường, lớp học.

Đặc biệt, cơ quan thanh tra còn phát hiện chất lượng một số hạng mục công trình chưa đảm bảo như: Hạng mục Giếng khoan Trường THPT huyện Mường Nhé máy bơm cao áp mới đưa vào sử dụng đã bị hỏng không sử dụng được. Trường hợp khác, hạng mục kê xây đá hộc và rãnh thoát nước Trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo dài 15m bị sụt đổ, mái đá hộc xây bị lún, sụt, nứt gãy.

Cơ quan thanh tra đánh giá, nguyên nhân của các sai phạm là việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của Giám đốc Sở đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật chưa thường xuyên, triệt để.

Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trực thuộc nghiên cứu cập nhật các quy định của pháp luật, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực quản lý chưa kịp thời. Bên cạnh đó, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức chuyên môn trong công tác tổ chức, phòng, chống tham nhũng, quản lý sử dụng ngân sách tại Sở và các đơn vị có mặt hạn chế.

“Những tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm thuộc ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp là chủ tài khoản của Văn phòng Sở và là người quyết định phân bổ, giao dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo quy định...” - Kết luận thanh tra nêu rõ.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng xác định, tồn tại hạn chế trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm ông Triệu Đình Ven, Chánh thanh tra Sở. vi phạm trong công tác chuyên đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2021 thuộc trách nhiệm ông Vũ Xuân Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Vi phạm trong việc phân bổ, thẩm tra quyết toán thu, chi cho các đơn vị trực thuộc, tham mưu Giám đốc Sở trong quản lý, điều hành ngân sách, đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm ông Trịnh Mạnh Cường, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính...

Về biện pháp xử lý, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 227 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/9/2021, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên và các công ty, đơn vị có liên quan; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên; Trịnh Mạnh Cường, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên; Đinh Văn Hữu, Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên; Nguyễn Quang Tuyền, Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên; Võ Thúc Chính, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng T&C; Mai Thanh An, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô.

020. NGỌC DIỆP/ Về sai phạm tại Nhà máy gạch Tunnel - Điện Biên: Thu hồi đất sau loạt bài phản ánh của Báo GD&ĐT// Giáo dục và Thời đại.- Số 256.- Ngày 26/10/2021 - Tr.14

Sau loạt bài phản ánh của Báo Giáo dục và Thời đại (GD&ĐT) về tình trạng hoạt động “chui” ở Nhà máy gạch Tunnel của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng (CTCPSXVL&XD) Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định thu hồi đất tại cơ sở này.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Điện Biên ban hành công văn gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh; UBND TP Điện Biên Phủ và CTCPSXVL&XD Điện Biên.

Công văn nêu rõ: Sau khi xem xét báo cáo của Sở TN&MT về kết quả kiểm tra xác minh phản ánh của Báo GD&ĐT, UBND tỉnh xác định: “Việc CTCPSXVL&XD tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực tổ 19, phường Him Lam khi đã hết thời hạn thuê đất và sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật”. Vì vậy, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu CTCPSXVL&XD dừng ngay hoạt động sản xuất của Nhà máy gạch Tunnel TP Điện Biên Phủ tại vị trí nêu trên. Đồng thời, bên phía công ty phải phối hợp với Sở TN&MT hoàn thiện thủ tục thu hồi đất đối với diện tích còn lại của công ty. Thực hiện tháo dỡ và di dời tài sản trên đất để bàn giao đất bị thu hồi theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/11.

UBND tỉnh Điện Biên cũng giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Điện Biên Phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất của CTCPSXVL&XD tại tổ 19, phường Him Lam theo đúng trình tự, thủ tục. Căn cứ vi phạm của CTCPSXVL &XD, các quy định của pháp luật hiện hành thực hiện hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm. Các đơn vị liên quan cũng tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc tháo dỡ và di dời tài sản trên đất để bàn giao đất của CTCPSXVL &XD. Thời gian hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/11.

Trước đó, trong các ngày 2, 7 và 23/10, Báo GD&TĐ đăng tải các bài viết: Điện Biên: Sống mòn bên “phố lò gạch”; “Tiếp bài “Điện Biên: Sống mòn ở phố lò gạch”: Nhà máy gạch hoạt động chui, “bụi” che mắt chính quyền?” và “Tiếp bài “Điện Biên: Sống mòn ở phố lò gạch”: Kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm tài chính, môi trường”.

Sau loạt bài phản ánh, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra đi xác minh nội dung phản ánh và kiểm tra hiện trạng hoạt động Nhà máy gạch Tunnel của CTCPSXVL&XD Điện Biên. Kết quả xác định: Báo GD&TĐ phản ánh đúng sự việc và hoàn toàn có cơ sở.

021. ĐỨC SƠN// Điện Biên: Bắt đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma túy tổng hợp// Đại đoàn kết.-Số 274.- Ngày 1/10/2021 - Tr.10

Ngày 30/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, vừa phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn.

Cụ thể, tối 29/9, tại khu vực mốc 117 tuyến biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa phận bản Púng Bửa, xã Na U, huyện Điện Biên, lực lượng liên ngành biên phòng, hải Quan đã phát hiện đối tượng Giàng A Lầu (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông) đi bộ trên lối mòn biên giới từ Lào về tỉnh Điện Biên có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra. Thay vì chấp hành, Giàng A Lầu đã bỏ chạy lên rừng để thoát thân nhưng đã bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lầu khai nhận, chỉ vận chuyển số ma túy trên từ biên giới về nội địa với giá 7 triệu đồng.

022. HÀ LINH/ Động lực dẫn lối vào đại học// Giáo dục và thời đại.- Số 235.- Ngày 01/10/2021 - Tr.6

Chưa từng biết mặt cha, năm 3 tuổi lại mất mẹ vì căn bệnh ung thư quái ác, cô học trò Phạm Quỳnh Anh (Điện Biên) lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của làng trẻ SOS. Suốt 18 năm qua, chỉ có cánh cửa đại học là “bước ngoặt” duy nhất em được lựa chọn.

Những “bước ngoặt” không được chọn

Đón tôi trong ngôi nhà mang tên Hoa Sim, tại Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ là cô học trò với khuôn mặt đầy suy tư và ánh mắt đượm buồn. Quỳnh Anh bảo: “Đây là nơi cư mang, đùm bọc em từ ngày trở thành trẻ mồ côi”. Ngay từ khi sinh ra, Quỳnh Anh đã không có được gia đình đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Em không biết cha mình là ai. Ba tuổi, em phải đối mặt với “bước ngoặt” đầu tiên khi chỗ dựa lớn nhất là mẹ bị căn bệnh ung thư “cướp” mất. Kí ức hiếm hoi về mẹ, chỉ thông qua lời kể của bà.

“Nhiều lúc em muốn nhớ về mẹ, mà làm gì có kỉ niệm nào để nhớ?! Bà em bảo, mẹ vẽ rất đẹp, học cũng rất giỏi, mà bạc mệnh. Em cũng chỉ biết thế và thương

mẹ, nhưng tình thương nhiều lúc cứ mơ hồ. Giá mà em không mất mẹ, hoặc mẹ chờ em lớn thêm chút nữa... Nhưng, em nào được lựa chọn!” – Quỳnh Anh nghẹn ngào.

Sau ngày mẹ mất, Quỳnh Anh sống cùng ông bà. Nhưng rồi, vì già yếu, kinh tế lại eo hẹp, sợ không đủ sức khỏe và điều kiện nuôi nấng, cực chẳng đã ông bà gửi em vào làng trẻ SOS để được chăm lo tốt hơn.

Quỳnh Anh tâm sự: Lúc đầu, em chưa biết gì nên giận ông bà. Nhưng vào đây sống một thời gian, có mẹ nuôi, rồi các cô chú quan tâm; được đi học như bạn bè cùng trang lứa em mới dần hiểu chuyện. Em cảm nhận được tình cảm gia đình từ mẹ và những người anh, chị, em trong này. Nên mọi nỗi buồn, tủi cũng nguôi ngoai.

Học là sự lựa chọn duy nhất

Vào làng trẻ, Quỳnh Anh được đi học. Lúc đó thấy thích vì được đến trường, lớp với bạn. Lớn hơn chút, hiểu rõ hoàn cảnh, em không dám nghĩ mình có thể đi được chặng đường dài trong hành trình đi tìm tri thức. Thế nhưng, vì “biển tri thức vô cùng rộng lớn”, nên mỗi ngày tiếp thu thêm bài học mới, kiến thức mới, Quỳnh Anh lại thấy không đủ. “Em học vì quyết tâm phải thay đổi cuộc đời mình. Học để làm gương cho các em trong nhà noi theo, nhưng quan trọng là vì em muốn được học” – Quỳnh Anh nói.

Trong suốt hành trình ấy, môn học mà Quỳnh Anh đam mê nhất là Toán. Với nhiều bạn, đây có thể là môn học khô khan. Nhưng theo Quỳnh Anh thì không chỉ là kiến thức, môn học rèn luyện cho em tính cẩn thận, chín chu và logic trong nhìn nhận mọi vấn đề.

Theo thầy Nguyễn Mạnh Cường – giáo viên chủ nhiệm Quỳnh Anh tại Trường THPT TP Điện Biên Phủ, dù sức khỏe Quỳnh Anh không tốt nên hay phải nghỉ học. Nhưng em luôn bù lại bằng sự nỗ lực gấp nhiều lần so với các bạn khác. Vì thế, trong lớp, Quỳnh Anh luôn ở tốp dẫn đầu với nhiều thành tích xuất sắc. Điểm trung bình các môn học của em luôn đạt trên 9 và từng đoạt nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Chia sẻ bí quyết làm nên những điểm số và thành tích “đáng nể” trong các kỳ thi, Quỳnh Anh chỉ khiêm tốn: “Em nghĩ điều quan trọng trước hết vẫn là nắm chắc kiến thức nền trong sách giáo khoa. Từ đó, mỗi bạn sẽ tìm ra hướng mở cho mình. Với em, chưa bao giờ cho mình đã giỏi. Vì thế, bất cứ kiến thức, bài tập nào em cũng tìm nhiều phương án tiếp cận và giải đáp. Việc rèn luyện, tích lũy kiến thức thông qua các đề thi thử cũng là một cách”.

Quỳnh Anh đã từng là đại diện của tỉnh tham dự cuộc thi “Chắp cánh ước mơ” diễn ra tại TPHCM vào năm học lớp 10. Em chinh phục Ban giám khảo để giành giải Nhì với bài thuyết trình về hành trình học tập và theo đuổi ước mơ để trở thành người sống có ích cho xã hội.

“Em lớn lên bằng những bữa cơm san sẻ của cộng đồng, sự chăm sóc của những người anh, em không phải ruột thịt. Chính vì thế, em hiểu rất rõ giá trị của tình yêu thương, nên em muốn san sẻ điều đó” – Quỳnh Anh nói.

Giảng đường đại học là cánh cửa “mở”

Để bước qua “cánh cửa” trường đại học, Quỳnh Anh có sự chuẩn bị từ rất lâu. Qua vài lần được tiếp cận với máy tính từ những cuộc thi, em thấy mình có niềm đam mê thật sự với bộ môn này. Vì thế, em xin làng trẻ được thường xuyên lên văn phòng máy mò, học tập trên máy tính.

Năm học lớp 10, em có thêm động lực và điều kiện để trau dồi cho ước mơ, khi mỗi gia đình trong làng trẻ được cấp 1 máy tính phục vụ học tập cho các con.

“Nhà có hơn 10 anh chị em, phải chia nhau sử dụng, nên em thường chờ đến đêm, khi mọi người đi ngủ hết mới dùng. Em thích lập trình nên ngay từ đầu đã nuôi ý định trở thành 1 lập trình viên. Vì thế, em chọn ngành Công nghệ thông tin” - Quỳnh Anh cho hay.

Cũng theo Quỳnh Anh, giảng đường đại học luôn là cánh cửa “mở” dành cho tất cả mọi người. Bởi bản thân em, chưa từng nghĩ sẽ có điều kiện, cơ hội bước vào. Vậy mà giờ điều chưa từng ấy đã trở thành hiện thực.

Từ một cô bé mồ côi bơ ngỡ bước vào làng trẻ ngày nào, Quỳnh Anh giờ đây là thiếu nữ tuổi 18 và sắp trở thành tân sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Em bảo, khoảnh khắc biết tin mình đỗ đại học là lúc em xúc động nhất. “Lúc ấy, em chỉ ước có bố và mẹ còn sống. Chắc chắn em sẽ nhận được lời động viên, những món quà và sự chuẩn bị mọi thứ từ bố mẹ như các bạn”.

Đó là Quỳnh Anh ước vậy, chứ trên thực tế, em đã lên kế hoạch về điều kiện học tập, tâm thế và tài chính rất chi tiết cho chặng đường mới. Mặc dù, kinh phí học tập vẫn được làng trẻ nuôi dưỡng, song em cũng chủ động tìm kiếm công việc làm thêm bằng nghề gia sư.

“Suốt những năm học phổ thông, mỗi lần nhận được học bổng, khen thưởng, rồi tiền từ thiện của các đoàn, tổ chức trao tặng, Quỳnh Anh đều nhờ tôi gửi tiết kiệm. Vừa rồi cháu rút 17 triệu đồng để mua 1 chiếc laptop mới phục vụ học tập. Tôi hy vọng với nghị lực ấy, từ nay, con đường của cháu sẽ rộng mở hơn” – bà Trần Thị Lơ, mẹ nuôi Quỳnh Anh, trải lòng.

“Bao nhiêu bước ngoặt quan trọng, làm thay đổi cuộc đời, em đều không được lựa chọn, hoặc còn quá nhỏ, chưa biết gì để mà chọn. Thế nhưng, học là sự lựa chọn duy nhất, đúng đắn nhất cho đến giờ của em” – Quỳnh Anh bộc bạch.

023. Hà Linh/ “Cây xương rồng” trên đỉnh Keo Lôm// Giáo dục và thời đại.- Số 242.- Ngày 09/10/2021- Tr.8

Dáng người mảnh khảnh, hao gầy của cô giáo Hà được người ta ví như cây xương rồng vươn mình trên đỉnh Keo Lôm. Chẳng thế mà, gần 20 năm rồi, cô vẫn kiên gan bám bản, “cõng” yêu thương dựng xây tương lai cho những đứa trẻ “khát” chữ...

2 lần “chết hụt”

“Đã là giáo viên vùng cao, thì có lẽ ai cũng phải trải qua vài lần chết hụt. Tôi đã 2 lần như thế. Vượt qua được rồi, thì chẳng còn điều gì ngăn được hành trình gieo

chữ của chúng tôi” – cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên Trường PTDTBT THCS Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) từng tâm sự.

Trong kí ức, cô Hà vẫn nhớ như in 2 buổi chiều thu của năm 2007. Lần đầu, với hành trình ngược núi, để tới điểm bản nhận nhiệm vụ phổ cập. Xuất phát từ thành phố khi Mặt trời đứng bóng. Nhưng cơn mưa rừng bất chợt, khiến đoạn đường hơn 10km rẽ từ trung tâm xã lên điểm bản bỗng chốc nhão nhoét, trơn trượt.

Đất dính vào bánh xe đặc quánh, đi không nổi. Chốc chốc, dừng lại, cô Hà cùng bạn đồng hành dùng tay, cành cây rừng cào từng lớp đất để “giải phóng” bánh xe, rồi lại đi. Đôi tay vốn yếu ớt của cô giáo trẻ, sau nhiều giờ phải gồng, ghi cũng trở nên tê dại.

Trước con dốc cao, cua gấp, tay lái loạng choạng, cả người và xe rơi vào thế chông chênh. “Lúc ấy, xe chỉ còn 1 bánh bám mép bờ vực, người thì cũng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Trời cứ tối sập dần, loay hoay mất vài chục phút, lúc nhìn thấy ánh đèn pin lia qua người, tôi suýt bật khóc. Nếu không có người dân, có lẽ chúng tôi chỉ biết phó mặc cho ông trời” - cô Hà tâm sự.

Lần thứ 2, cũng đi bản dạy phổ cập, nhưng là xuống núi. Ngoài chặng đường xuôi hơn 10km băng rừng, với dốc cao, vực sâu, điểm bản còn bị ngăn cách bởi con suối chừng vài chục mét. Vì là lần đầu chưa có kinh nghiệm, cô Hà liệu mình lội qua suối mà không có bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào.

Ra gần giữa dòng, nước cao ngang ngực, cô Hà trượt chân bị nước cuốn trôi một đoạn. May mắn bám vóu được vào đám cây lớn mọc gần bờ, cô lại chỉ biết đứng khóc. Vài chục phút sau, may mắn có thầy giáo tiểu học cũng đang trên đường vào bản bắt gặp, giúp cô vượt suối, hoàn thành hành trình.

Cô Hà bảo, mỗi lần hoảng sợ như thế cô chỉ biết gọi về cho bố. Những cuộc điện thoại chập chờn sóng, có cả nước mắt và sự sợ hãi... Chính bố là người đã động viên, tiếp sức để cô không chỉ vượt qua “giới hạn” của sức chịu đựng, mà vươn mình trở thành một Nhà giáo Ưu tú, đúng như ông kỳ vọng.

Cô Hà tâm sự: “Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, thì tôi bị lừa. Người ta lợi dụng hoàn cảnh của tôi, đánh vào tâm lý khát khao được về gần nhà, gần chồng con, rồi bảo tôi đưa tiền xin chuyển công tác. Tôi tưởng thật nên đi vay mượn, gom góp tiền đưa cho họ. Rồi họ hứa hẹn vòng vo nhiều năm không thấy, tôi mới biết họ lừa đảo. Sau cú sốc đó, tôi bỏ hoàn toàn ý định về gần, và ổn định tư tưởng, yên tâm ở lại vùng cao”.

Lương không dành nuôi con

Cô Hà kể, vì được lớn lên trong một gia đình cả cha và mẹ đều công tác trong ngành Giáo dục, nên lí tưởng cao đẹp về nghề giáo được vun đắp, theo cô suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tây Bắc năm 2003, cô Hà về nhận công tác tại Trường THCS Keo Lôm (nay là Trường PTDTBT THCS Keo Lôm). Cho đến nay đã tròn 18 năm.

Nhắc lại chuyện cũ, cô Hà khắc khoải: “Xã có 15 điểm bản, hầu như đều ngự trên những mỏm đồi cheo leo. Minh đến được bản để dạy đã thấy khó khăn lắm rồi.

Nhưng khi chứng kiến cuộc sống của các em thì thương nhiều hơn. Toàn nhà tre, mái lợp ranh, bạt, bên trong thì đơn sơ, tuềnh toàng. Trẻ nhỏ không đủ quần áo để mặc, bữa ăn chỉ vồn vện có cơm trắng chan nước đun sôi”.

Khi cái bụng chưa no, thì cho con đi học với họ là điều xa xỉ. Chính vì thế, để có học sinh, cô Hà đã phải cam kết với phụ huynh là sẽ lo sách vở đầy đủ cho con em họ. Từ cuốn vở viết, chiếc bút, thậm chí nhiều khi cả quần áo, dép, đồ ăn, thức uống...

Rồi ở trên những bản cao, gần như không có điện. Ngặt nổi, người dân chỉ cho con đi học buổi tối, do ban ngày còn phải làm nương. Thế là, suốt nhiều năm, những lớp phổ cập của cô Hà chỉ diễn ra vào ban đêm.

“Để có ánh sáng cho bọn trẻ học, tháng nào tôi cũng phải mua dầu, mua nến. Mà lương ngày ấy thì thấp, ban đầu là 800 nghìn đồng, sau tăng lên hơn 1 triệu đồng. Mua sắm những thứ ấy rồi, làm gì còn tiền lo cho con” – cô Hà bộc bạch

Hai con của cô vì thế cũng chịu nhiều thiệt thòi. Cô Hà bảo, suốt nhiều năm ròng rã, chúng không chỉ thiếu tình thương của mẹ, mà còn phải sống trong cảnh khó khăn về kinh tế vì phụ thuộc hoàn toàn vào lương bố.

Chồng cũng là giáo viên, nhưng vì dạy ở trung tâm huyện nên lương của anh để dành cả cho con. Thế nhưng, tiền ăn, tiền học, thậm chí nhiều khi phải hỗ trợ thêm cho vợ để đổ xăng xe, nên nhiều lúc cũng phải vay mượn “giật gấu vá vai”.

Học sinh “thoát ly” là thành công lớn nhất

Bước chân lên vùng cao dạy học khi tuổi mới hơn đôi mươi, mọi thứ cô Hà nhìn thấy về cơ sở vật chất chỉ vồn vện là những mái nhà tranh, vách đất, khó khăn vô cùng. Không biết bao lần cô phải ứa nước mắt vì sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn kiến thức của học trò.

Khó khăn nhất khi giảng dạy THCS ở vùng cao là việc duy trì sĩ số học sinh, nhất là học sinh nữ. Bởi ở đây vẫn còn nặng tư tưởng là con gái thì không cần học nhiều. Cứ bỏ dở việc học, lập gia đình, rồi sinh con. “Các em lại rất dễ tổn thương, nên với những trường hợp như vậy không thể cứng nhắc được, mà phải dùng tình yêu thương và sự bao dung của mình để khuyên bảo” – cô Hà cho hay.

Cho đến giờ, cô học trò G. T. M. vẫn thường liên lạc và tâm sự với cô giáo Hà như một “người bạn lớn”. 5 năm trước, M. là học sinh lớp 9 do cô Hà chủ nhiệm. Do vướng vào chuyện tình yêu, M. nhất quyết đòi bỏ học để lấy chồng, nếu không sẽ tự tử. Bố mẹ em vì sợ nên không dám cấm cản.

Sau nhiều lần tìm đến nhà không gặp vì học sinh bỏ trốn, cô Hà đã thông qua bạn bè để nắm bắt diễn biến tâm lý, rồi hẹn gặp được em. “Vừa thấy tôi, em định bỏ chạy. Nhưng khi tôi bảo, cô đến đây không phải để bắt em đi học, thì em mới ngồi lại nghe tôi nói” – cô Hà nhớ lại.

Một phép so sánh được cô giáo Hà đặt ra, khiến M. phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Câu chuyện chân thực về cuộc sống của bố mẹ em, sớm tối quần quanh với mảnh nương bạc màu, cuộc sống nheo nhóc, thiếu trăm bề... Đúng là không thể đủ sức thuyết phục với viễn cảnh về nhiều điều mới lạ của cuộc sống phía trước, nếu tiếp tục theo đuổi con đường tri thức.

Giờ đây, cô học trò ngày nào đã trở thành sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Gần 20 năm đứng trên bục giảng, giờ nhìn lại, cô Hà nhiều lần mừng rơi nước mắt. Nghĩ về những lứa học trò ngày nào chỉ biết tiếng mẹ đẻ, nay không chỉ biết đọc, biết viết mà đã vươn xa khỏi mảnh nương, ngọn núi, để theo đuổi ước mơ trên con đường học vấn. Với cô, đó là thành công!

Thầy giáo Phạm Việt Anh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Keo Lô: Cô Hà là giáo viên thực sự tâm huyết với nghề, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Chính vì thế, nhà trường tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Tổ trưởng chuyên môn, Thư ký hội thi và hội đồng thi đua khen thưởng... Đồng thời, đây cũng là tấm gương để các giáo viên trong trường cùng thi đua, nỗ lực.

024. LÊ LAN/ Giáo viên kiêm “tuyên truyền viên” chống dịch// Nhân dân.- Số 24092.- Ngày 12/10/2021 - Tr.5

Là một trong những địa phương xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên, người dân ở huyện Mường Nhé đa phần là người dân tộc thiểu số, nhiều bản chưa có điện nên việc nắm thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn hạn chế. Hiểu được điều này, ngoài nhiệm vụ giảng dạy, chăm sóc học sinh, giáo viên huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên còn kiêm nhiệm tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến học sinh, phụ huynh, nhân dân với nội dung ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu và dễ thực hành.

Thầy giáo Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết: Với kinh nghiệm phòng, chống dịch có được từ thực tiễn thời gian qua, hầu hết ban giám hiệu các trường đều đánh giá cao sự chủ động của giáo viên cắm bản trong tuyên truyền phòng, chống dịch. Ngoài chương trình giảng dạy, chăm sóc học sinh thì mỗi thầy, cô giáo dạy học ở điểm bản còn kiêm vai trò người cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh; hướng dẫn học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, như: đeo khẩu trang, khai báo y tế khi có biểu hiện sốt, ho và khai báo lịch trình di chuyển khi đi từ địa phương khác về địa bàn. Năm học 2021 - 2022, toàn huyện có 312 giáo viên đảm nhiệm dạy 312 lớp tại 105 điểm bản. Trong đó, có 173 lớp mầm non với hơn bốn nghìn trẻ; 139 lớp tiểu học (chủ yếu lớp 1 và lớp 2) với 2.526 học sinh. Như vậy, tính trung bình mỗi giáo viên điểm bản hằng ngày sẽ kiêm “tuyên truyền viên” phòng dịch đến 23 học sinh. Đây là chưa tính số phụ huynh, bà con nhân dân tại các điểm bản thường được giáo viên hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Giáo viên cắm bản cũng là người thường xuyên cập nhật thông tin người nơi khác đến bản để cung cấp cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã những khi trường bản bận việc đòi nương.

Theo lời giới thiệu của thầy Chùy, chúng tôi đến thăm điểm trường Huổi Đá thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Cách trung tâm xã Nậm Kè gần 20 km và cách trung tâm huyện Mường Nhé 45 km, điểm trường Huổi Đá tọa lạc trên khuôn viên khá bằng phẳng giữa bản Huổi Đá. Đây là điểm trường ghép gồm hai lớp tiểu học (lớp 1, lớp 2) và hai lớp mầm non. Đảm nhiệm việc dạy học, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho 73 học sinh ở điểm bản Huổi Đá có bốn thầy, cô giáo kiêm các việc: đón trẻ,

dạy học, nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát đĩa, chăm sóc bồn hoa, lớp học... và các thầy, cô kiêm cả việc của “tuyên truyền viên” phòng dịch.

Thầy giáo Bàn Văn Đức, giáo viên mầm non cắm bản Huổi Đá cho biết: Phần vì xa trung tâm, phần vì nhiều người không biết tiếng phổ thông cho nên cuộc sống của bà con dân tộc H'Mông nơi đây như một “ốc đảo” tách biệt bên ngoài. Năm trước, khi dịch Covid-19 bùng phát ở một số địa phương và trong tỉnh mới có ba trường hợp mắc thì gần như 100% người dân bản Huổi Đá chẳng biết Covid-19 là gì. Một số người có điện thoại Smartphone nghe thông tin xuyên tạc về bệnh từ các trang mạng xấu lại lo lắng thái quá... Hiểu được tâm trạng đó của bà con, tôi đã bàn với các thầy, cô giáo ở điểm bản Huổi Đá chủ động cập nhật thông tin từ trang báo chính thống, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống Covid tỉnh rồi trao đổi với phụ huynh trước mỗi buổi đón trẻ hoặc cuối ngày khi phụ huynh đón trẻ về nhà. Với học sinh, hằng ngày giáo viên ở đây đều dạy các cháu cách rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, nhắc các cháu không tiếp xúc người lạ, người từ nơi khác về. Mỗi ngày dạy một điều, mỗi ngày đều nhắc lại điều hôm trước để học sinh nhớ lại kiểu “ôn bài”. Cũng cách đó, chúng tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh dần dần họ đã hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh cho nên họ rất hạn chế tiếp xúc người ngoài bản; có việc cần lắm phải đi trung tâm xã mua sắm thực phẩm thì ngay khi về bản bà con đều khai báo lịch trình tiếp xúc với trường bản để trường bản cập nhật thông tin hằng ngày. “Làm việc, ăn nghỉ tại bản và biết tiếng của bà con dân bản nên khi chúng em nói bà con hiểu ngay. Cùng với đó là cách nói, cách làm; mỗi ngày đều cung cấp thông tin, mỗi ngày hướng dẫn bà con một biện pháp phòng, chống để bà con dễ nhớ, dễ thực hiện”, thầy Đức chia sẻ.

Đánh giá cao cách làm, đóng góp của đội ngũ giáo viên cắm bản đã âm thầm góp sức phòng, chống dịch, thầy giáo Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết: Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các đội ngũ giáo viên cắm bản, năm học 2020 - 2021 huyện Mường Nhé đã hoàn thành “mục tiêu kép” là hoàn thành các nhiệm vụ năm học và hoàn thành các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học. Dù ở vùng biên, dân cư thưa thớt, thiếu thôn trang thiết bị phòng dịch nhưng 100% học sinh, giáo viên và nhân dân trên địa bàn không ai nhiễm bệnh. Đáng mừng hơn cả là hiểu biết của học sinh, nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng các biện pháp phòng dịch được nâng lên rõ rệt, cho nên tại mỗi điểm bản bà con đã lập một “pháo đài” phòng dịch an toàn, linh hoạt.

025. Hà Linh/ “Ngôi nhà” mơ ước của những đứa trẻ vùng đặc biệt khó khăn// Giáo dục và thời đại chủ nhật.- Số 42.- Ngày 17/10/2021 - Tr.8+9

Mặc dù là cuối tuần, song cổng Trường Mầm non Noong Luống luôn có vài đứa trẻ tíu tít chơi đùa. Phía sau cánh cổng khóa chặt im lìm, bọn trẻ chóc chóc hùa nhau chỉ tay về phía những mảng tường vẽ đủ hình thù bắt mắt, nhất là cây bưởi đang mùa trĩu quả vàng ươm, ra điều muốn vào lắm!...

“Điểm sáng” giữa bản nghèo

Tọa lạc giữa bản Huổi Phúc - bản đặc biệt khó khăn của xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Trường Mầm non Noong Luống trở thành điểm

sáng duy nhất nổi bật giữa những mái nhà sàn đơn sơ của đồng bào người Thái bản địa. Con đường từ trung tâm xã dẫn vào trường, mặc dù được trải nhựa, song bởi nhiều năm sử dụng, đã bị hư hỏng, bong tróc gần hết, chỉ còn tro bụi, hoặc những vũng tù bà con quen gọi là ổ trâu, ổ gà.

Đọc con đường dài chừng 50m dẫn vào trường, hai bên tường được sơn vẽ tiểu cảnh bắt mắt, ông Cà Văn Tranh, Chủ tịch UBND xã, tự hào khoe: “Cơ sở hạ tầng đầu tư xây dựng lâu rồi. Nhưng các cô giáo mới tân trang và thiết kế lại”.

Trong căn phòng họp đặc biệt, mỗi mảng tường đều được thiết kế, sơn vẽ với những chủ đề khác nhau, cô Nguyễn Thị Bền, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Với quan điểm, lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động giáo dục, mọi công tác tổ chức, hoạt động của trường đều hướng đến trẻ, dựa trên nhu cầu, hứng thú của trẻ.

“Mỗi giáo viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ trên lớp, mà có trách nhiệm tạo dựng lên lớp học, trường học của mình. Từ việc tô vẽ mảng tường, trồng từng cây. xanh, hay thiết kế đồ dùng trong lớp... đều được giáo viên tự làm. Và tất cả giáo viên đều coi trường là ngôi nhà chung hạnh phúc” – cô Thủy tâm sự.

“Đối với lứa tuổi mầm non, điều đầu tiên có thể thu hút, tác động trực tiếp lên cảm xúc, tâm lý chính là những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt. Bởi thế, chúng tôi xác định, cảnh quan trường học, lớp học phải thật sự đẹp và phù hợp”, cô Bền nói.

Cán bộ, giáo viên là nhà thiết kế

Với quan điểm “không để bất cứ góc nào là góc chết, không có hình ảnh nào là xấu xí”, mọi không gian từ khuôn viên bên ngoài cho đến trong từng lớp học đều được làm cho sống động hơn.

Đơn cử tại khu nhà vệ sinh của trẻ, theo cô Bền, trước đây có kho chứa củi, trông rất mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhà trường đã dọn sạch sẽ, sơn màu bắt mắt. Bên cạnh nhà vệ sinh, trường thiết kế thêm vườn hoa nhỏ, góc trải nghiệm với nhiều tiểu cảnh thú vị để thu hút học sinh.

"Trường không phải thuê thiết kế bên ngoài mà các cô giáo trực tiếp cầm bút vẽ, cầm sơn tô màu. Nhà trường may mắn có nhân viên bảo vệ rất khéo tay. Toàn bộ khung sắt tạo hình thù, tiểu cảnh, cho đến giá, tủ sách, đồ dùng trong lớp học đều do nhân viên này tự chế tạo từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương, theo mẫu trường thiết kế”, cô Bền chia sẻ.

Ngoài ra, giáo viên trong trường đều được khuyến khích sáng tạo, tự làm đồ dùng dạy học, tạo cảnh quan lớp học, khuôn viên nhà trường. Cô Quàng Thị Thủy cho biết: Các cuộc thi sáng tạo đồ dùng dạy học chính là cơ hội để giáo viên nhà trường thể hiện khả năng, làm mới mình; đồng thời cũng tạo thành phong trào thiết kế, làm đa dạng, phong phú thêm hoạt động dạy và học.

Trường là nhà, học sinh là con

Luôn gần gũi, quan tâm tới học sinh, chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương là cách mà Trường Mầm non Noong Luống (huyện Điện Biên) đang nỗ lực để xây dựng một môi trường hạnh phúc.

Đối với cô Quảng Thị Thủy, điều này trở thành thói quen suốt gần 20 năm công tác. “Thời gian tôi dành cho học sinh ở trường nhiều hơn các con ở nhà. Có ngày, thậm chí còn chẳng kịp giao lưu cùng con. Nhiều lúc chồng tôi đùa bảo nghề gì mà con mình thì đi người khác chăm, còn mình đi chăm con người khác” - Cô Thủy trải lòng.

Cũng như giáo viên khác ở trường, một ngày của cô Thủy bắt đầu từ 6 giờ 45 phút sáng, để có mặt tại trường đón trẻ. Do đặc thù phụ huynh ở xã chủ yếu làm nông nghiệp và lao động thuê nên thường gửi con sớm để kịp đi làm. Cũng bởi lo mưu sinh, nên họ đón con cũng rất muộn.

“Nhiều hôm, đến gần 19 giờ vẫn chưa thấy phụ huynh đến đón con. Cô giáo gọi điện họ mới ngó ra là quên, hoặc không có người đi đón. Vì thế, thỉnh thoảng giáo viên kiêm luôn nhiệm vụ này” - Cô Thủy nói.

Để “vẹn toàn” tất cả nhiệm vụ đó, theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bén, không có động lực nào khác ngoài tình yêu và tâm huyết với nghề. “Các cô phải luôn coi trường là nhà mình, thương yêu học trò như con mới yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ” - Cô Bén nói.

Thế nhưng, không phải vì thế mà cuộc sống gia đình riêng của các cô bị ảnh hưởng, hay bất hòa. Theo cô Thủy, trái lại, chồng cô rất chia sẻ, cảm thông và thường xuyên động viên vợ để yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là kết quả của việc Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh từng cán bộ, giáo viên, để kịp thời động viên, thậm chí “xắn tay” cùng gỡ khó.

Trong trường, có giáo viên mắc bệnh xơ cứng biểu bì. Mỗi khi trời trở lạnh chân tay co cứng nên rất khó khăn trong vận động và di chuyển. Nhiều lần, vì tự ti với hoàn cảnh, cô đã xin nghỉ. “Những lúc ấy, Ban giám hiệu và giáo viên trong trường đều phải bên cạnh, động viên, khích lệ tinh thần để cô vững tin, dành hết tâm huyết cho trẻ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mình cô nuôi 2 con ăn học, nếu nghỉ thì kinh tế không biết xoay sở như thế nào. Nhà trường đã bố trí, sắp xếp một giáo viên trẻ, nhanh nhẹn để cùng chủ nhiệm, hỗ trợ cô những lúc khó khăn” - cô Bén cho hay.

026. Hà Thuận/ Lớp ghép ở vùng cao và những “trợ giảng” tin cậy// Giáo dục và thời đại.- Số 251.- Ngày 20/10/2021 - Tr.6

Lớp học từ 10 - 15 em nhưng có đến 2 thậm chí là 3 trình độ đang hiện hữu tại huyện Mường Ảng (Điện Biên). Để giảng dạy các lớp ghép này, không chỉ cần những giáo viên tâm huyết, có năng lực mà rất cần sự “giúp đỡ” của người “thầy” thứ hai.

Lớp học 2 bảng

Mặc dù, lớp ghép không phải là loại hình phù hợp với giáo dục hiện đại, song với các huyện vùng cao, lớp ghép ở điểm bản là cần thiết. Nói vậy bởi nhiều điểm trường lẻ đều trong tình trạng “3 thiếu”. Đó là thiếu lớp học, giáo viên và cả học sinh để mở lớp đơn cho từng trình độ.

Năm học này, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có 23 lớp ghép ở bậc tiểu học, chủ yếu ở trình độ 1+2 và 2+3. Những lớp ghép được mở đến tận các bản đã tạo điều kiện cho tất cả học sinh ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, cách điểm trường chính hàng chục km đều có thể được tới trường học chữ.

Tuy nhiên, giảng dạy ở lớp ghép cũng gặp không ít khó khăn khi cơ sở vật chất, trình độ nhận thức cũng như khả năng tiếp cận của học sinh điểm bản còn hạn chế. Chính vì vậy, các trường thường lựa chọn giáo viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm tổ chức dạy học lớp ghép.

Cách trung tâm huyện Mường Ảng chỉ khoảng 6km, nhưng học sinh ở điểm bản Tát Hẹ, lại cách điểm trung tâm của Trường Tiểu học Ảng Nưa đến 13km. Chính vì vậy, lớp ghép 1+2 ở điểm bản này được mở với 15 học sinh. Trong đó, có 4 học sinh lớp 1 và 11 học sinh lớp 2.

Thầy Vũ Xuân Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp, chia sẻ: “Để việc giảng dạy lớp ghép đạt được hiệu quả, tôi đã phân học sinh theo 2 hướng. Phòng học được bố trí các dãy bàn với 2 cái bảng để cho học sinh khối lớp quay lưng với nhau. Khi học sinh lớp 1 học tiếng Việt, tôi cho các em lớp 2 học Toán”.

Với 4 lớp ghép 1+2 ở điểm bản, Trường Tiểu học Xuân Lao, huyện Mường Ảng đã lựa chọn giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy để thực hiện nhiệm vụ này. Thầy Quảng Văn Nghiễn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chúng tôi yêu cầu giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể. Cùng với đó, thầy cô phải linh hoạt, nắm chắc phân phối chương trình môn học ở các lớp ghép (số tiết của mỗi môn học, trình tự sắp xếp các tiết học, bài học...)”.

Theo thầy Nghiễn, khi xây dựng kế hoạch bài học, giáo viên cần lựa chọn đơn vị kiến thức cơ bản, cần thiết, tránh ôm đồm. Hình thức tổ chức các nhóm học tập linh hoạt, chọn phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học. Đồng thời, phù hợp với đối tượng, nhóm trình độ, hoàn cảnh cụ thể.

Những người “thầy” nhỏ

Chủ nhiệm lớp ghép 2+3 tại điểm bản Pá Nặm, thầy Lò Văn Lả, giáo viên Trường Tiểu học xã Mường Lạn, chia sẻ: “Dạy học lớp ghép gặp phải không ít rào cản, đặc biệt là đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với đó, việc bao quát học sinh cũng gặp phải khó khăn khi thầy, cô phải bảo đảm dạy cả 2 lớp cùng lúc. Chính vì thế, chúng tôi đã lựa chọn học sinh có học lực tốt để giúp theo dõi các bạn học tập. Nói cách khác, các bạn giống như những người “thầy” thứ hai, hỗ trợ thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Năm học này, Trường Tiểu học xã Mường Lạn có lớp ghép 1+2 ở điểm bản Huổi Lỵ và lớp ghép 2+3 ở điểm bản Pá Nặm. Theo thầy Quảng Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, những người “thầy” nhỏ có nhận thức nhanh, được thầy cô phát hiện, bồi dưỡng kiến thức. Nhờ đó, các em có năng lực trong tổ chức, quản lý lớp. Thường thì thầy cô chọn lớp trưởng để “gửi gắm” niềm tin.

Em Lò Thị Khuyên (học sinh lớp 2), lớp trưởng lớp ghép 1+2 ở điểm bản Huổi Cẩm, Trường Tiểu học Búng Lao, cho biết: “Em thường giúp thầy giáo đọc bài cho

bạn chép, chỉ bài cho bạn đọc mỗi khi thầy bạn dạy lớp 1. Mỗi lần như vậy, em lại nhớ rõ hơn nội dung của bài giảng”.

Thầy Lương Văn Chứa, giáo viên chủ nhiệm lớp, tâm sự: “Nhờ lớp trưởng, tôi có thể tập trung vào giảng dạy cho lớp 1. Tôi thường giao bài rồi nhờ lớp trưởng theo dõi, đôn đốc các bạn khác làm bài tập”.

Lớp ghép là hình thức dạy học đặc thù và thường được tổ chức ở những vùng đặc biệt khó khăn, dân cư thưa thớt, số trẻ trong độ tuổi đến trường ít không đủ để mở các lớp đơn, đời sống kinh tế nhân dân còn nghèo, gia đình học sinh chưa có điều kiện cho con em đến trường.

Năm học 2021 - 2022, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có 35 trường (13 trường mầm non, 12 trường tiểu học và 10 trường THCS) với tổng số 509 lớp học. Trong tổng số 223 lớp ở cấp học tiểu học có 23 lớp ghép tại các điểm bản.

027. HÀ LINH/ Bữa ăn bán trú tại Điện Biên: An toàn trước dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh// Giáo dục và Thời đại.- Số 257.- Ngày 27/10/2021 - Tr.7

Điện Biên có hơn 52.000 học sinh bán trú. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tổ chức học trực tiếp, chất lượng bữa ăn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các cơ sở giáo dục ở đây.

Giải quyết “bài toán” nguồn cung

Năm học 2021 - 2022, Trường PTĐTNT tỉnh Điện Biên có gần 600 học sinh là con em trong tỉnh về lưu trú, sinh hoạt, học tập. Theo cô Nguyễn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, mặc dù giá cả thị trường mùa dịch có nhiều biến động, song chế độ ăn của học sinh vẫn được duy trì ở mức 37 nghìn đồng/ngày/học sinh.

“Nhà trường cân đối, tính toán kỹ lưỡng, từ lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đến việc lên thực đơn mỗi ngày, chế biến, phân chia khẩu phần... Làm sao vừa giải bài toán về giá cả, nhưng vẫn phải bảo đảm ưu tiên hàng đầu là an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng nhằm tạo sức đề kháng tốt nhất cho các em” - cô Huệ cho hay.

Việc hạn chế trong hoạt động vận tải hàng hóa khiến giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm gia tăng. Chính vì vậy, phương án được nhà trường đưa ra là lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm tại địa phương để giảm giá thành và hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Nằm ở địa bàn biên giới, Trường Mầm non Hua Thanh (huyện Điện Biên) có 6 điểm trường nằm rải rác. Vì vậy, nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung ứng bàn giao thực phẩm tại điểm trung tâm vào buổi sáng sớm mỗi ngày. Giáo viên có mặt trước giờ lên lớp, nhận thực phẩm rồi mới di chuyển đến điểm trường giảng dạy.

“Chúng tôi hợp đồng lâu dài với đơn vị cung cấp thực phẩm là thịt, cá... nên biết rõ nguồn gốc. Còn lại phần lớn rau xanh, củ quả... do trường và các điểm tự tăng gia. Toàn bộ diện tích đất trống trong khuôn viên trường được tận dụng trồng rau xanh. Mùa nào thức ấy, gần như không khi nào bữa ăn của các cháu thiếu vắng sản phẩm do chính cô, trò tạo ra” – cô Vũ Thị Năm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Là nơi lưu trú, học tập của gần 300 học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, nên việc chủ động tăng gia, sản xuất để cải thiện bữa ăn bán trú cũng được Trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngải (huyện Mường Chà) quan tâm chú trọng.

Theo thầy Nguyễn Thế Điệp, Hiệu trưởng nhà trường, nhiệm vụ tăng gia được phân chia cụ thể cho từng khối lớp. Qua đó, vừa giúp nhà trường chủ động nguồn cung thực phẩm, bảo đảm bữa ăn vừa an toàn, dinh dưỡng. Đồng thời tạo thói quen rèn luyện, lao động tốt cho học sinh.

“Năm nay, do đặc thù dịch bệnh, việc xây dựng khẩu phần ăn cho học sinh được nhà trường tính toán cẩn thận hơn. Không chỉ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mà phải bổ sung và tăng cường được sức đề kháng cho các em. Chúng tôi ưu tiên nhóm thực phẩm tươi sống, được cung cấp ngay tại địa phương để hạn chế thời gian vận chuyển và các yếu tố an toàn dịch” – thầy Điệp nói.

Tổ chức bữa ăn an toàn

Cũng theo thầy Điệp, bên cạnh quy trình chế biến thức ăn nghiêm ngặt theo 3 bước của “bếp ăn 1 chiều”, công tác tổ chức bữa ăn an toàn cũng hết sức quan trọng. Theo đó, khu sơ chế thực phẩm sống được bố trí riêng biệt với khu phân chia thức ăn chín.

Còn tại Trường PTDTBT THCS Mường Mươn (huyện Mường Chà) – nơi có 240 học sinh ăn bán trú, ý thức vệ sinh phòng dịch cho học sinh được nhà trường xây dựng, rèn luyện ngay từ khi nhập học.

Cô Đoàn Thị Giang, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Số lượng học sinh ở bán trú đông, nên yêu cầu tổ chức bữa ăn an toàn đặc biệt được chú trọng trong bối cảnh hiện nay. Không chỉ với học sinh, ngay cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng thường xuyên được nhắc nhở chủ động thực hiện tốt các quy định phòng dịch.

“Mỗi học sinh, trước và sau khi ăn được yêu cầu rửa tay sạch bằng xà phòng, bố trí khu ăn thoáng mát, đảm bảo giãn cách. Dụng cụ ăn như: Khay, đĩa... sử dụng riêng biệt và được vệ sinh ngay sau khi hoàn thành bữa ăn” - cô Giang cho hay.

Đối với Trường PTDTBT THCS Na Sang (huyện Mường Chà), từ đầu năm học này không tổ chức cho học sinh ăn tập trung ở nhà ăn như trước. Theo thầy Phạm Hải Cường – Hiệu trưởng nhà trường, đây là giải pháp hạn chế tập trung đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Sau mỗi giờ học, đồ ăn được chuyển về từng phòng nội trú. Các em sẽ ăn theo nhóm tại phòng của mình. Mặc dù, thời gian đầu công tác tổ chức có chút lúng túng, song hiện nay đã ổn định do có sự phối hợp nhịp nhàng của học sinh. Mọi hoạt động đã đi vào nề nếp và bảo đảm an toàn phòng dịch” – thầy Cường cho hay.

Năm học này, huyện Mường Chà có 17.800 học sinh, trong đó hơn 9.500 học sinh ăn bán trú. Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện, bảo đảm bữa ăn an toàn, đủ chất, để tăng cường sức đề kháng cho học sinh là ưu tiên hàng đầu. Nhiều trường học trên địa bàn đã thực hiện chia ca, bố trí phòng ăn theo nhóm để đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Cùng với việc thực hiện nghiêm quy định 5K, các bữa ăn phải được tổ chức khoa học, hợp lý, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. Những học sinh có biểu hiện bất thường, ốm, ho, sốt được cách ly sớm” – ông Long cho hay.

Tỉnh Điện Biên có 212 trường bán trú và có học sinh ở bán trú, với trên 52.000 học sinh. Theo kịch bản dạy học trong trạng thái “bình thường mới”, ngành GD-ĐT đề nghị các trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh phải đảm bảo yêu cầu về khoảng cách tối thiểu và an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Để hạn chế nguồn lây, các trường tăng cường quản lý học sinh nội trú, ngoại trú; đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ việc học sinh trở về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần.

028. PHƯƠNG THẢO/ Người truyền cảm hứng lịch sử trên mảnh đất anh hùng// Giáo dục và Thời đại.- Số 259.- Ngày 29/10/2021 - Tr.8

“Là giáo viên, phải truyền được cảm hứng cho học sinh. Dạy các em biết yêu lịch sử, có lý tưởng tạo ra được giá trị bản thân thì mới thành công”. Đó là những lời chia sẻ về hành trình dạy học của Nhà giáo Ưu tú Vũ Thị Tố Loan.

Dạy lịch sử ở mảnh đất anh hùng

Cô Vũ Thị Tố Loan hiện là giáo viên dạy môn Lịch sử tại Trường THPT Lương Thế Vinh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Cô sinh ra trong một gia đình có bố mẹ từng ở miền xuôi rồi cùng lên Tây Bắc dạy học. Như có duyên nợ với mảnh đất lịch sử anh hùng, cô Loan cũng lựa chọn làm nghề giáo ở nơi vùng cao này. Tốt nghiệp Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm 2003 cô Loan về nhận công tác tại Trường THPT Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Lâu nay, Lịch sử vẫn được xem là khô khan, nhiều chữ, không có nhiều học sinh hứng thú với môn học này. Bởi thế, ngay từ những ngày đầu đứng trên bục giảng, cô Loan đã cẩn thận trong từng trang giáo án, chú trọng phương pháp, sáng tạo và nhiệt huyết trong mỗi tiết dạy.

Cô Loan chia sẻ: “Là giáo viên, phải truyền được cảm hứng cho học sinh, biết yêu lịch sử, biết trân trọng quá khứ, thôi thúc các em có lý tưởng tạo ra được giá trị bản thân trong tương lai thì mới tính là thành công”.

Năm 2016, Trường THPT Lương Thế Vinh được thành lập. Cô Loan từ một ngôi trường ở khu vực biên giới (THPT Thanh Chăn, huyện Điện Biên) được ngành lựa chọn đến đặt những “viên gạch” đầu tiên cho ngôi trường mới với 2 cấp học đầu tiên ở Điện Biên. Cùng với cô Loan là một số ít những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn, điều động.

Năm đầu tiên khi ngôi trường chất lượng cao đi vào hoạt động, cô Loan được giao chủ nhiệm lớp 6 - lớp đầu cấp. “Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý với lứa tuổi học sinh THCS nên mọi thứ dường như mới mẻ. Tôi nhớ nhất trong khoảng thời gian ấy, câu hỏi tưởng chừng như rất hồn nhiên của học trò, nhưng lại chạm đúng đến tình yêu mà tôi theo đuổi bấy nay: “Cô ơi! Con thấy nghề dạy học lịch sử thật vất vả,

sao cô lại chọn?”. Tôi nghĩ, có lẽ vì tôi yêu Lịch sử, yêu nghề giáo viên, dạy học luôn là niềm vui mỗi ngày nên cũng chẳng cảm thấy đó là nỗi vất vả”, cô Loan tâm sự.

Khi đã quen với nghề và ở những môi trường sư phạm khác nhau, bản thân cô luôn nỗ lực vươn lên. Đến nay cũng đã mười tám năm cô Loan gắn bó với nghề “trồng người”. Mỗi trang giáo án của cô được lật qua là thêm một lần cô tái hiện lại những trang sử đẹp, in đậm trong trí nhớ của học trò.

Theo lãnh đạo nhà trường cho biết, những năm qua, việc tổ chức ôn luyện học sinh giỏi của cô Loan luôn đạt kết quả cao. Học sinh được cô bồi dưỡng, ôn luyện luôn nằm trong tốp đầu trong tỉnh. Không ít em đã được lựa chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia. Mỗi khi nghe tin học sinh đoạt giải cao là một lần cô có thêm động lực để gắn bó với mảnh đất biên viễn xa xôi này.

Nhà giáo mẫu mực, sáng tạo

“Tôi luôn ý thức được giảng dạy Lịch sử cho học sinh ở trên chính mảnh đất lịch sử anh hùng là một điều vô cùng quan trọng. Tôi đã luôn tìm tòi, ứng dụng công nghệ thông tin, liên hệ thực tế để làm mới bài giảng. Quan điểm là làm sao tạo ra những tiết học hấp dẫn, chất lượng. Từ đó, lựa chọn ra học sinh giỏi để bồi dưỡng kịp thời”, cô Loan chia sẻ.

Từ năm 2012 đến nay, cô Loan có 56 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh, 100% đoạt giải, nhiều học sinh đã được lựa chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia. Không chỉ ôn luyện học sinh giỏi Lịch sử, cô giáo Tổ Loan còn hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật và đoạt giải Nhì cấp tỉnh.

Để phát triển chuyên môn, cô Loan đã tìm tòi, đề xuất được 8 sáng kiến kinh nghiệm (6 sáng kiến cấp cơ sở, 2 sáng kiến cấp tỉnh) thiết thực trong công tác dạy học. Những sáng kiến trên được Hội đồng Khoa học nhà trường, Hội đồng Khoa học Sở GD&ĐT đánh giá cao. Có thể kể đến một số sáng kiến như: Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử lớp 12; Sa bàn diễn biến chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950; Tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử; Hình thành hành vi ứng xử văn hóa cho mỗi người dân ở các điểm du lịch tại thành phố Điện Biên Phủ; Sử dụng ứng dụng web Powtoon làm video nâng cao hiệu quả dạy và học môn Sử - Địa...

Em Ngô Bảo Ngọc, học sinh lớp 7R, chia sẻ: “Cô Loan không chỉ là giáo viên dạy môn Lịch sử, mà còn là người đồng hành trang bị kỹ năng, giá trị sống cho học sinh. Chính cô đã giúp em tự tin vào bản thân, mạnh dạn trong các hoạt động của trường, lớp”.

“Cô Loan là nhân tố tích cực của nhà trường. Người truyền cảm hứng, lan tỏa sự nhiệt huyết và đam mê lịch sử đến cho các thế hệ học sinh. Nhiều giáo viên coi cô Loan như tấm gương và lấy đó là mục tiêu phấn đấu trên lộ trình giáo dục bản thân. Vừa rồi, cô Loan vinh dự nằm trong tốp 14 giáo viên của tỉnh Điện Biên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Đó là niềm tự hào của cá nhân cô cũng như của tập thể chúng tôi”, thầy Hoàng Văn Thông, Hiệu trưởng nhà trường nói.